

## สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

สืบเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวในตอนเหนือของเกาะสุมาตรา เป็นผลให้ประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตและบาดเจ็บ ทรัพย์สิน ตลอดจนสภาพธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล และระนอง ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงของประเทศที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จำเป็นที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ ในเบื้องต้นขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รับทราบรายงานแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาธรณีพิบัติภาคใต้ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีสรุปตามข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีการปรับปรุง (นายวิษณุ เครืองาม) เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ให้ลดธงครึ่งเสา ในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2547 เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมด

ขอความร่วมมือให้ศาสนสถานทุกแห่ง ทุกศาสนา ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้เสียชีวิต ตามความเชื่อและคติทางศาสนา เพื่อแสดงการไว้อาลัยตามความเหมาะสมด้วย

ให้งดการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงของทางราชการ ที่จะจัดขึ้นในช่วงปีใหม่ เพื่อแสดงการไว้อาลัยผู้เสียชีวิตทั้งหมด

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ออกตามความใน (... .ศ.พ) ..  
.ศ.พระราชบัญญัติ โรงงาน พ2535 เรื่อง ห้ามโรงงานนำสาร ซี เอฟ ซี (CFCs)  
หรือสาร 1,1,1 - ไตรคลอโร ) อีเทน -1,1,1-Trichloroethane) มาใช้ใน  
กระบวนการผลิต

- เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน (โครงการประปา เอื้ออาทร)
- เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนากฎหมายคณะกรรมการ 8 คณะ และผู้รับผิดชอบ รายงานและยกร่างกฎหมาย )Rapporteur) เพื่อแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง
- เรื่อง ขอใช้เงินงบกลางประจำปีงบประมาณ 2548 ของกรมการขนส่งทางอากาศ
- เรื่อง ให้นำหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และรัฐวิสาหกิจแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด พ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 145 ฉ
- เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำบนเกาะสมุย
- เรื่อง การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาดอกทกภัยเชิงบูรณาการ จังหวัดเชียงราย
- เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2547
- เรื่อง โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงพยาบาลร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 กรุงเทพมหานคร
- เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548 งบกลางของกรมทางหลวงชนบท
- เรื่อง โครงการจัดตั้ง ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ) "National Grid Technology Development Center)
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาวะในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.... .ศ.
- เรื่อง แผนความช่วยเหลือร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2548-2552)

เรื่อง แผนการลงทุน ฉบับที่ 9 ระยะที่ 2 สำหรับแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่าย  
พลังงานไฟฟ้า ปี 2547- 2550 (ฉบับปรับปรุง)

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการ Chiangrai Lanna Spa City

เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยี ปี 2549 - 2553

เรื่อง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่ม  
น้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อการทำเหมืองแร่ ท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ขออนุมัติกลับเข้าเป็นสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับ  
ภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก

เรื่อง รายงานการส่งออก) นำเข้าสินค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน-1  
ต .ค.46-30 พ .ย.47) และระหว่างไทยกับอินเดีย )1 ก .ย.47-30 พ .ย.47)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ )E-Auction)

เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรื โครงการขอสนับสนุนเงินกู้)  
ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ และโครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบ  
วงจร จังหวัดพัทลุง และโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสตูล  
จำนวน3 โครงการ(

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ  
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมในประเทศ

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรแก่ของที่ส่งออก  
จากพื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์การร่วม และร่างกฎกระทรวงการคลัง  
เรื่อง กำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างราชอาณาจักรกับ  
มาเลเซีย

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน  
ราชอาณาจักร

เรื่อง การเปิดสำนักงานในต่างประเทศ

เรื่อง การบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8

เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา และพิธีสารเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย ที่  
เหลืออีก 7 ฉบับ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และ การอนุญาต ให้ส่งออกภายนอกและนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.... .ศ.

เรื่อง อนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย

เรื่อง ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด และ การจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง การจัดสรรเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2548 เพื่อสนับสนุนแผนงานโครงการ/ จังหวัด/ภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานประมาณ ติดตามผล และประเมินผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ มหาชน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ฝ่ายบริหาร

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2547

เรื่อง ขอความเห็นชอบข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทยเล่มที่ 2 (Thai Provisions Volume 2; TP2) ว่าด้วยการขนส่งทางถนน

เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร .อศล)12) (ฉบับที่ 10) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร ศุลกากรสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ รวม 2 ฉบับ

เรื่อง การปรับเงินเดือนและโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจาก รัฐบาล ในปี พ .ศ.2548

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง พ. . . . .ศ.

เรื่อง สถานการณ์และราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2547

เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

เรื่อง ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระกรณีตากใบ

เรื่อง สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ของส่วนราชการ

เรื่อง รายงานประเมินผลการดำเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน นิตกร)10 ชช(กระทรวงยุติธรรม) (

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

---

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

---

**1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานนำสาร ซี เอฟ ซี**

## **(CFCs) หรือสาร 1,1,1 - ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) มาใช้ในกระบวนการผลิต**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง ห้ามโรงงานนำสาร ซี เอฟ ซี (CFCs) หรือสาร 1,1,1 - ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichloroethane) มาใช้ในกระบวนการผลิต และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพิธีสารมอนทรีออลฯ ว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเลิกการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญของเรื่องร่างประกาศฯ ดังกล่าวมีดังนี้

ห้ามโรงงานทุกประเภทหรือชนิดโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง .ศ.พ)2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ .ศ.2535 นำวัตถุที่เป็นสาร ซี เอฟ ซี (CFCs) หรือสาร 1,1,1 - ไตรคลอโรอีเทน )1,1,1 -Trichloroethane) ,มาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

---

## **2. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน (โครงการประปาเอื้ออาทร)**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน (โครงการประปาเอื้ออาทร) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะ รัฐมนตรี คณะที่ 2.2 (ฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน ดังนี้

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะ รัฐมนตรี คณะที่ 2.2 ไปดำเนินการ

มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.2 ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เกี่ยวกับการกำหนดภารกิจให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่จะถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการ

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า

กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดต่าง ๆ สืบหาข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนระบบประปาหมู่บ้านและให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนงานและประมาณการงบประมาณในการแก้ไขปัญหาหน้าอุปโภคบริโภค ดังนี้

ประเภทโครงการ	โครงการ (แห่ง)	ประชากรได้รับประโยชน์			งบประมาณ (บาท)
		หมู่บ้าน	คน	ครัวเรือน	
1. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 10 ลบ.ชม./ม.	4,817	4,896	2,521,751	576,311	17,726,560,000
2. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 20 ลบ.ชม./ม.	361	521	507,656	125,625	1,783,340,000
3. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง 7 ลบ.ชม./ม.	3,120	3,121	1,146,939	260,488	6,240,000,000
4. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 10 ลบ.ชม./ม.	1,885	1,904	1,581,624	386,634	5,353,400,000
5. ก่อสร้างภาชนะบรรจุน้ำ ฝ.99	2,902	2,902	1,228,383	287,954	1,451,000,000
6. ขยายเขต	1,226	1,236	651,372	163,325	1,368,480,000

ประปา					
รวม	14,311	14,580	7,637,725	1,800,337	33,922,780,000

กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้แก่ปัญหาโดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ในการประชุมของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้เห็นชอบให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการภารกิจถ่ายโอน งบประมาณปี 2547 ด้าน การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน 1,034.250 ล้านบาท โดยยังขาดงบประมาณที่จะต้องใช้ดำเนินโครงการฯ อีก จำนวน 32,888.5298 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดังกล่าว

### **3. เรื่อง การขออนุมัติงบกลางเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย คณะอนุกรรมการ 8 คณะ และผู้รับผิดชอบรายงานและยกร่างกฎหมาย (Rapporteur) เพื่อแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติงบกลางเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย คณะอนุกรรมการ 8 คณะ และผู้รับผิดชอบรายงานและยกร่างกฎหมาย (Rapporteur) เพื่อแยกกฎหมายพาณิชย์ ออกจากกฎหมายแพ่ง ตามที่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติงบกลางเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย คณะอนุกรรมการรวม 8 คณะ และผู้รับผิดชอบรายงานและยกร่างกฎหมาย (Rapporteur) เพื่อแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,623,900 บาท

อนุมัติให้นำระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการให้คำตอบแทนและเงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ .ศ.2535 และระเบียบคณะกรรมการพัฒนา กฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้คำตอบแทนและเงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ .ศ.2535 รวม 2 ฉบับ มาใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ฯ คณะอนุกรรมการ รวม 8



คณะ และผู้รับผิดชอบรายงานและยกร่างกฎหมายเพื่อแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง )Rapporteur) โดยอนุโลม

อนุมัติงบกลางเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นค่าจ้างพนักงานราชการเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ จำนวน 10 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,376,100 บาท

ทั้งนี้ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในการขอเบิกจ่ายงบกลางต่อไป

คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย รายงานว่า

นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ปัจจุบันยังมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคม จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือสถานการณ์ในปัจจุบัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมายจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวม 8 คณะ พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานและยกร่างกฎหมาย )Rapporteur) เพื่อแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง

ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นว่าในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ฯ คณะอนุกรรมการ รวม 8 คณะ และผู้รับผิดชอบรายงานและยกร่างกฎหมาย )Rapporteur) จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงมีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวนรวมทั้งสิ้น 132,623,900 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานในเรื่องนี้ และในกรณีที่คณะอนุกรรมการคณะใดสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ 1 เดือน หรือ 2 เดือน หรือ 3 เดือน ก็อนุมัติให้งบประมาณเพิ่มอีก 5% หรือ 7% หรือ 9% ตามลำดับ รวมทั้งให้นำระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการให้ค่าตอบแทนและเงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ .ศ.2535 และระเบียบคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ค่าตอบแทนและ

เงินอุดหนุนแก่การวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมาย พ.ศ.2535 รวม 2 ฉบับ มาใช้กับการดำเนินงานในเรื่องนี้โดยอนุโลม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ในการประสานและเร่งรัดกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องนี้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สมควรขออนุมัติงบกลาง จำนวน 17,376,100 บาท จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

#### **4. เรื่อง ขอใช้เงินงบกลางประจำปีงบประมาณ 2548 ของกรมการขนส่งทางอากาศ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 265,470,500 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินปรับปรุงมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานในภูมิภาคทั้ง 26 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด

กระทรวงคมนาคมรายงานว่า

กรมการขนส่งทางอากาศได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานในภูมิภาคทั้ง 26 แห่ง ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานด้านรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดได้

กรมการขนส่งทางอากาศได้จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการดำเนินการในแต่ละรายการ เมื่อวันที่...ตามมติกรม)31 สิงหาคม 2547) ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่จะดำเนินการในปี 2548 เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยด้านการบินของกรมการขนส่งทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ ICAO แล้วพบว่ามีความจำเป็นต้องขอใช้เงินงบกลางประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 265,470,500 บาท สำหรับรายการจำเป็นเร่งด่วนด้านรักษาความปลอดภัยจำนวน 3 รายการ ดังนี้

รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1. ความปลอดภัยภายในเขตท่าอากาศยาน	69,147 ม.	1,500	103,720,500
1.1 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต	13 คัน	11,750,000	152,750,000

เสริมเหล็ก 1.2 รถดับเพลิงอากาศยานขนาดกลาง			
2. ความปลอดภัยภายในอาคารที่พัสดุโดยสาร เครื่องตรวจสอบอาวุธ และวัตถุระเบิดแบบ X-Ray ขนาด 100 X 100 เซนติเมตร	3 เครื่อง	3,000,000	9,000,000
<b>วงเงินรวม</b>			<b>265,470,500</b>

**5. เรื่อง ให้หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญและรัฐวิสาหกิจแก้ไขระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 145 ฉ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการขอความร่วมมือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญและรัฐวิสาหกิจ แก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 145 ฉ โดยให้ความเห็นของสำนักเลขาธิการ-คณะรัฐมนตรีไปดำเนินการด้วย

กระทรวงการคลังรายงานว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2524 กำหนดให้การลงโทษผู้ทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ของรัฐนั้นมีผลครอบคลุมหน่วยงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และโดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ 8 ว่าด้วยการลงโทษผู้ทำงาน ได้วางหลักเกณฑ์การลงโทษบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตริ ข้อ 145 จดตวา หรือข้อ 145 เบญจ

แล้วแต่กรณี และหากผู้ทำงานนั้น เป็นนิติบุคคลก็จะพิจารณาให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของ นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทำงานด้วย ตามข้อ 145 ฉ โดยมีเจตนารมณ์ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ ของนิติบุคคลที่ถูกส่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานนั้นไปจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบกิจการเป็นนิติบุคคลใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาแก่ ส่วน ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างกับนิติบุคคลที่มีผู้บริหารซึ่งมีพฤติการณ์ละทิ้งงานนั้นอีก

กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การลงโทษผู้ทำงานของส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม มีบรรทัดฐานเดียวกัน และก่อให้เกิดธรรมาภิบาลภาครัฐ จึงเห็นสมควรขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในข้อบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 145 ฉ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังกล่าว

---

## 6. เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ابนเกาะสมุย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ابนเกาะสมุยแล้วมีมติดังนี้

รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคารขาด แคลนน้าดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย

รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ابนเกาะสมุย

เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกรณี ที่กระทรวงมหาดไทย โดยการประสานภูมิภาค มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (.กปภ) ที่จะต้องดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลอง ลิปะใหญ่โดยไม่สามารถ หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ หรือพิจารณาหาทางเลือกอื่นได้ จึง เห็นชอบให้ กปภดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ . สิ่งแวดล้อมโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบที่ชัดเจน โดยเฉพาะต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ในบริเวณใกล้เคียงโครงการต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอันควรรักษา น้ำตกห้วยหิน) และการสะสมของตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำ ทั้งในระหว่างการดำเนินโครงการ (ลาด และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก่อนการนำเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 (การขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ)

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบเพื่อ ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย ปรากฏว่า แผนงานระยะสั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ ยังไม่สามารถให้หลักประกันได้ว่าจะสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ สำหรับ แผนระยะกลางยังไม่มีควมคืบหน้าเท่าที่ควร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบนเกาะสมุย เกาะภูเก็ตและเกาะสีชัง จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนสำรองในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาของ คณะทำงาน สรุปได้ว่า พื้นที่เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา จึงได้เสนอแผนสำรองในการป้องกันและแก้ไขปัญหารวม 2 แผน ได้แก่ แผนสำรองเร่งด่วน และแผนสำรองอื่น ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานทั้ง 2 แผน สรุปได้ดังนี้

แผนสำรองเร่งด่วน กปภ .ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Plant) เสร็จแล้วเมื่อต้นปี 2547 และ กปภ ได้เร่งเจรจาและทำสัญญากับ บริษัท .EAST WATER เพื่อลงทุนผลิตน้ำจืดจากทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ที่ เกาะสมุยให้ทันในช่วงฤดูแล้งของปี 2548 โดย กปภจะซื้อน้ำจืด (ผลิตได้ใน ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ วัน เป็นเวลา/.ม.15 ปี อัตราค่าน้ำเท่ากับ 45.50 บาท) และปรับค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อ .ม.ลบ/CPI) ทุกปี โดยระบบ RO จะสร้าง เสร็จและจ่ายน้ำได้ประมาณเดือนมีนาคม 2548 และเนื่องจากเกาะสมุยมีโรงกรอง น้ำของ กปภที่สามารถผลิตน้ำประ .ปาได้ด้วย ดังนั้น เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน การผลิตน้ำประปาเอง กับการซื้อน้ำประปา RO จากบริษัทฯ มารวมกันให้บริการ แก่ผู้ใช้น้ำบนเกาะสมุยแล้ว จะทำให้ต้นทุนค่าน้ำประปาบนเกาะสมุยเฉลี่ยได้ ประมาณ 25 บาทที่ใช้ทั่ว .แต่ในปัจจุบันอัตราค่าน้ำประปาของ กปภ .ม.ลบ/ ประเทศรวมถึงเกาะสมุยด้วยจะเฉลี่ยเท่ากับ11.75 บาทมีอัตรา) เท่านั้น .ม.ลบ/ ระหว่าง7.75 -21.75 บาทซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนและถูกมาก เมื่อ (.ม.ลบ/ เปรียบเทียบกับราคาซื้อขายน้ำดิบในช่วงภาวะฝนแล้งที่ผุ้ประกอบการในเกาะส มุยซื้อจากภาคเอกชนในราคาประมาณ 150 บาท.ม.ลบ/ อนึ่ง สำหรับภาระต้นทุนค่าน้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการรับซื้อน้ำประปา RO ของ กปภนั้น กระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับอัตรา . ค่าน้ำเฉพาะพื้นที่เกาะสมุยอีกครั้ง เมื่อมีการเริ่มใช้น้ำ RO ในเดือนมีนาคม 2548 โดยจะปรับค่าน้ำในกลุ่มที่อยู่อาศัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะปรับอัตรา ค่าน้ำในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น/ และช่วยอุดหนุนค่าน้ำของผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยที่เก็บในราคาต่ำกว่าต้นทุน

แผนสำรองอื่น ๆ ได้แก่ โครงการขุดสระพักน้ำดิบบริเวณพรุกระจุต โดย กปภจะซื้อ . ที่ดินบริเวณพรุกระจุตประมาณ120 ไร่ เพื่อขุดสระพักน้ำดิบ แต่ยังไม่สามารถ

ดำเนินการได้ เนื่องจากราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ได้ประมาณการ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลิปะใหญ่ ซึ่งจะก่อสร้างในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ โดยกรมชลประทานยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณาอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่ และโครงการก่อสร้างพรวนบำรุงอยู่ระหว่างการศึกษาของกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาดินเค็มน้ำบนเกาะสมุย ดังนี้

แผนงานระยะสั้น การพัฒนาพรวนบำรุงเมือง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงานระยะกลาง

## 2.1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลิปะใหญ่ ผลการดำเนินงาน

การสำรวจและออกแบบเขื่อนเสร็จแล้ว

งานสำรวจกันเขตได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนที่กันเขต ส่วนงานรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับแผนที่กันเขตแล้ว

การขอใช้ที่ดินป่าสงวน จำนวน 144-2-6.2 ไร่ ขออนุญาตเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 และได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าแล้ว เมื่อวันที่ 13-19 สิงหาคม 2546 ขณะนี้ได้รับอนุญาตโดยสภาเทศบาลตำบลเกาะสมุยให้ใช้พื้นที่ตามบันทึกการประชุมวันที่ 28 กันยายน 2547 เพื่อการขอใช้พื้นที่ต่อไป

งานจัดหาที่ดิน มีที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างต้องจ่ายค่าทดแทนประมาณ 30 ราย เนื้อที่ประมาณ 145 ไร่

(บริเวณห้วงงานเนื้อที่ 35 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำเนื้อที่ประมาณ 110 ไร่ (เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ราษฎรครอบครองทำประโยชน์สวนผลไม้ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ ค่าทดแทนทรัพย์สิน ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ

## 2.2 โครงการพัฒนาพรวนบำรุง ผลการดำเนินงาน

พิจารณารายงานความเหมาะสมเบื้องต้นเสร็จแล้ว

การประสานงานเรื่องที่ดิน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้

## 2.3 โครงการพัฒนาพรวน

การก่อสร้างโครงการได้ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี พ .ศ.2547 และมอบให้เทศบาลตำบลเกาะสมุยไปดูแลรักษาแล้ว ปัจจุบันคุณภาพน้ำไม่ดีเนื่องจากชุมชนรอบพรุทิ้งน้ำเสียลง

---

### **7. เรื่อง การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหามลพิษเชิงบูรณาการ จังหวัด เชียงราย**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหามลพิษเชิงบูรณาการ จังหวัดเชียงราย แล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เรื่อง ขออนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงราย และเรื่อง แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหามลพิษเชิงบูรณาการจังหวัดเชียงราย และให้กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยแยกการดำเนินการระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทาน ดังนี้

โครงการตามข้อ 1(1) และ โครงการตามข้อ 2(1) ถึง )8) มอบหมายให้กรมชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการและประสานในรายละเอียด และขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป

โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำรวม 1 แห่ง ดังนี้

(1) โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า

งานปรับปรุงอาคารและประตูระบายน้ำ รวม 8 แห่ง ดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายกล้วยคำ ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน

(2) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากเหมืองอุดม ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน

(3) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายแม่กรณ์ ตำบลสันทรายรอบเวียง อำเภอเมือง

(4) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายแม่กรณ์บ้านสันทราย อำเภอเมือง

- (5) โครงการปรับปรุงประตุน้ำฝายแม่กรณ์บ้านสันสลี ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง
- (6) โครงการปรับปรุงประตุน้ำฝายแม่กรณ์ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง
- (7) โครงการปรับปรุงประตุน้ำบ้านแม่กรณ์ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง )8) โครงการปรับปรุงประตุน้ำบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง

สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่เหลืออีก 26 แห่ง ซึ่งต้องดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ .ศ.2548 เห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำขอตกลงในรายละเอียดกับ สำนักงานงบประมาณและดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำที่ต้อง ดำเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ.2549 อีก 20 แห่ง เห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ต่อไป

ส่วนค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ขอให้พิจารณาทบทวน

---

## **8. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2547**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2547 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มี องค์ประกอบ 11 คน โดยมี นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ เป็นประธานกรรมการ

เห็นชอบแผนงานและงบประมาณของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ หน่วยงานเฉพาะด้าน ในกรอบวงเงิน 3,500 ล้านบาท จากที่เสนอมา 4,135.05 ล้านบาท โดยปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักที่ คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการได้ในปี 2548 โดยเห็นควรจัดสรรจากงบกลางปี 2548 รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ประเทศ )23,400 ล้านบาท(

มอบหมายให้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ประสานงานกับสำนัก งบประมาณ ในการพิจารณาถึงความจำเป็น และความคุ้มค่าของการใช้เงินในแต่ละ กิจกรรม รวมถึงจัดทำงบกระแสเงินสดเพื่อดูประสิทธิภาพของการใช้



งบประมาณ หากกิจกรรมใดไม่สามารถดำเนินการได้ในปี 2548 ให้ตั้งเป็น  
งบประมาณค่าใช้จ่ายในปี 2549 ต่อไป

มอบหมายให้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงาน  
เฉพาะด้านในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการ  
ดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (E-  
office) เพื่อให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงระบบงานและกิจกรรมต่าง ๆ

---

## **9. เรื่อง โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงพยาบาลร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 กรุงเทพมหานคร**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ  
พิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ ให้กลุ่มกิจการร่วม  
ค้า ประกอบด้วย 1) บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท อามันรีสอร์ท  
เชอร์วิสเชส ลิมิเต็ด 3) บริษัท ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด โดยบริษัท แนเชอรัลพาร์ค  
จำกัด (มหาชน) ผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ได้รับสิทธิในโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง  
หมายเลขทะเบียนที่ กท. 043314 (แปลงโรงพยาบาล ร้อยชักสาม) โฉนดที่ 2317, 3618,  
และ 3257 ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ต่อไป

ตามที่คณะรัฐมนตรี (26 สิงหาคม 2546) อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)  
ดำเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 043314 (แปลงโรงพยาบาล  
ร้อยชักสาม) โฉนดที่ 2317, 3618 และ 3257 ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 5-0-60 ไร่ เพื่อเป็นโรงแรมระดับไม่ต่ำกว่า 5 ดาว ตาม  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.  
2535 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบให้กระทรวงการคลังประสาน  
กระทรวงมหาดไทยในการผ่อนปรนนโยบายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 387/2528  
ลงวันที่ 23 กันยายน 2528 (เกี่ยวกับประเด็นการก่อสร้างอาคารโรงแรมใกล้กับศาสน  
สถานในระยะไม่เกิน 100 เมตร)

กระทรวงการคลังรายงานว่าได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  
2546 แล้วดังนี้

กระทรวงการคลังได้แจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอผ่อนผันมิให้นำหลักเกณฑ์สถานที่  
ตั้งโรงแรม ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 387/2528 มาบังคับใช้กับการขอ  
อนุญาตก่อสร้างโรงแรมตามโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงโรงพยาบาลร้อยชัก  
สามเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กรมธนารักษ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน ฯ ได้ดำเนินการตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องมีในสัญญาเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในโครงการพัฒนาที่ ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสาม ได้แก่ การเสนอโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการประมูลและการดำเนินการประมูล อนึ่ง สำหรับการตัดสินใจผู้ชนะการประมูล คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงานฯ จะให้นำหนักในการให้คะแนนโดยเน้นความสำคัญที่ข้อเสนอด้านเทคนิค ร้อยละ 80 ส่วนข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนให้คะแนนร้อยละ 20 เมื่อนำคะแนนที่ได้จากการถ่วงน้ำหนักทั้ง 2 ส่วนมารวมกันแล้วผู้เข้าประมูลที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

กรมธนารักษ์ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมงานตามโครงการข้างต้น ซึ่งมีผู้มายื่นซองจำนวน 8 ราย แต่มีผู้มายื่นซองประมูลจำนวน 3 ราย กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นซองประมูลทั้ง 3 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเงื่อนไขการประมูลฯ และได้มีการเจรจา ตอรองเรื่องผลประโยชน์ของรัฐกับกลุ่มกิจการร่วมค้า ฯ โดยบริษัท แนนเซอร์ลพาร์ค จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งเป็นกลุ่ม (มหาชน) กิจการร่วมค้าที่ได้คะแนนในลำดับที่1 ทำให้รัฐได้ผลประโยชน์สูงสุดในการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสามแล้ว โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

## **10. เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลางของกรมทางหลวงชนบท**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง จำนวน 399,095,000 บาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทซ่อมแซมสายทางที่ถูกอุทกภัยทั่วประเทศ จำนวน 147 โครงการ

กระทรวงคมนาคมรายงาน ว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบสายทางที่ชำรุดเสียหายจากการเกิด อุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่ามีถนนและสะพานได้รับความเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้ตามปกติ จำนวน 147 โครงการ งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 399,095,000 บาท สรุปได้ดังนี้

ภาค	จังหวัด	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
เหนือ	11	32	130,751,000

ตะวันออกเฉียงเหนือ	16	87	178,685,000
กลาง	5	15	65,344,000
ใต้	5	13	24,315,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37</b>	<b>147</b>	<b>399,095,000</b>

ปีงบประมาณ 2548 กรมทางหลวงชนบทได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำหรับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนงานหรือเจียดจ่ายงบประมาณมาซ่อมแซมสายทาง ที่ชำรุดเสียหายจากการเกิดอุทกภัยได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวนทั้งสิ้น 399,095,000 บาท เพื่อซ่อมแซมสายทางที่ถูกอุทกภัยทั่วประเทศจำนวน 147 โครงการ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยกับประชาชนในการเดินทางต่อไป ซึ่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

### **11. เรื่อง โครงการจัดตั้ง "ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ" (National Grid Technology Development Center)**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการจัดตั้ง "ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ" (National Grid Technology Development Center) ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอแล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบโครงการจัดตั้ง ) "ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ" (National Grid Technology Development Center) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ 3 ปี .ศ.พ)2548 - 2550)

อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการ ฯ ตามข้อ 1 จำนวน 221,843,941 บาท โดยใช้งบกลางรายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์บทบาทความสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด (Grid Technology) เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของประเทศในอนาคต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอันจะก่อให้เกิดมิติใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## โครงการจัดตั้ง "ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ" (National Grid Technology Development Center) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงที่สำคัญ ของประเทศสำหรับรองรับ และสนับสนุนงานวิจัยด้านประมวลผลกำลังสูง รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในการพัฒนาประเทศของระดับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนองค์กรวิจัยต่างๆ อย่างเป็นระบบและทันสมัย ภายใต้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เรียกว่า "ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ"

เพื่อกระจายศักยภาพทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมสนับสนุน นักวิจัยและ นักพัฒนาทุกระดับ สำหรับใช้เป็นกลไกเร่งรัดการพัฒนาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของประเทศในอนาคต

เพื่อให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญกลางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกริดในทุกระดับ และสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ในการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญสู่การพัฒนาเทคโนโลยีกริดขั้นสูงของประเทศ

เป้าหมายโครงการ คือ การจัดตั้ง "ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ" ขึ้นเพื่อรองรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง พร้อมทั้งระบบเครือข่ายและระบบกริด และคลัสเตอร์ในระหว่างกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาครัฐและเอกชนในการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีกริดของประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทำให้ระบบใช้งานได้ดีขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีทางทฤษฎีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

งบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 221,843,941 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยจะขอรับการสนับสนุนการใช้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

---

**12. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาวะในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาวะในอสังหาริมทรัพย์เพื่อ  
กิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตจตุจักร  
เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขต  
คลองเตย และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ  
ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

กระทรวงคมนาคมได้เสนอตามรายงานของ รฟม. ว่า รฟม. ได้ดำเนินการสำรวจและ  
ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องกำหนดลักษณะภาวะใน  
อสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกาแล้ว ปรากฏว่ามี ที่ดินที่ต้องกำหนดลักษณะภาวะ  
ฯ โดยไม่มีกำหนดเวลาทั้งสิ้น จำนวน 105 แปลง และมีเจ้าของที่ดิน จำนวน 73 แปลง  
สามารถตกลงกำหนดลักษณะภาวะฯ ได้ แต่มีเจ้าของที่ดิน จำนวน 32 แปลง ที่ไม่ตกลง  
กำหนดภาวะในอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยที่ดินของเอกชน จำนวน 18 แปลง ที่ดิน  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 13 แปลง และที่ดินราชพัสดุ จำนวน 1 แปลง  
ซึ่งอยู่ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขต  
วัฒนา เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามมาตรา 20  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.  
2540 ได้กำหนดให้กรณีไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องการกำหนดลักษณะภาวะใน  
อสังหาริมทรัพย์ ให้ตราพระราชบัญญัติกำหนดภาวะในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่ง  
มวลชน เพื่อให้ที่ดินดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ภาวะในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีกำหนดเวลา

เพื่อให้ รฟม. มีสิทธิเข้าใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า  
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ  
ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ให้ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  
พระราชบัญญัตินี้

กำหนดให้ที่ดินในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราช  
เทวี เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปรากฏที่ดินพร้อมทั้งรายชื่อ  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ตก  
อยู่ภายใต้ภาวะ ในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีกำหนดเวลา เพื่อสร้างหรือจัดให้มีการ  
ขนส่งโดยรถไฟฟ้าและที่จอดรถสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวกับกิจการ  
รถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
และประชาชนในการใช้บริการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม  
รัชมงคล

---

### **13. เรื่อง แผนความช่วยเหลือร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2548-2552)**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แล้วมีมติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.1 (ฝ่ายการศึกษาและการสาธารณสุข) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน ดังนี้

เห็นชอบแผนความช่วยเหลือร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 8 (ปีงบประมาณ 2548-2552) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงาน กสอ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนัก .พ. งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.1 (ฝ่ายการศึกษาและการสาธารณสุข) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย (

อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผน ฯ จำนวน 708,556,900 บาท ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทั้งในเรื่องงบประมาณและอื่น ๆ สืบต่อจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2549 เป็นต้นไป โดยให้คงสภาพสถาบันนานาชาติระดับภูมิภาคของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียที่มีกฎบัตรเฉพาะของตน และมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนำความเห็นของสภาการศึกษาไปดำเนินการ และรายงานให้สภาการศึกษาทราบเป็นระยะๆ

กระทรวงศึกษาธิการรายงาน ว่า คณะกรรมการสภาการศึกษาได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2547 วันที่ 12 พฤษภาคม 2547 เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณตามแผนความช่วยเหลือร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 8 ระหว่างปีงบประมาณ 2548-2552 จำนวนเงิน 724.042 ล้านบาท สำคัญสำคัญของแผน ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

จุดมุ่งหมายตามแผนกลยุทธ์ดำเนินการ

- 1.1 เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับองค์กรทั้งของรัฐบาลและเอกชน ทั้งที่เป็นความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือความร่วมมือพหุภาคีกับองค์กรของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนจากประเทศในภูมิภาค โดยมีสถาบัน

เป็นศูนย์กลาง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการถ่ายทอดวิชาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ

- 1.2 เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชา ดังกล่าวอันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
- 1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาดังกล่าวของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
- 1.4 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการบริการทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดวิชา ความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันไปสู่การปฏิบัติที่ จะก่อประโยชน์ในทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

## แผนการดำเนินงาน

### 2.1 แผนงานผลิตบัณฑิต

- (1) โครงการทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ (H.M.King's Scholarships) และทุนการศึกษาพระราชทาน ใน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (H.M.Queen's Scholarships) เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีละ 30 ทุน ๆ ละ 893,400 บาท รวม 5 ปี จำนวน 150 ทุน เป็นเงิน 134.01 ล้านบาท
  - (2) เงินอุดหนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แก่ผู้มีสัญชาติไทย ปีละ 240 ทุน ๆ ละ 344,400 บาท และ 798,000 บาท ตามลำดับ รวม 5 ปี จำนวน 1,200 ทุน เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 445.03 ล้านบาท
- ### 2.2 แผนงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน วิจัยของสถาบัน ฯ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ เฉลี่ยปี ละประมาณ 18 ล้านบาท รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 90 ล้านบาท

การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้ทางการทดลองด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ปีละ 11 ล้านบาท รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 55 ล้านบาท

เปรียบเทียบวงเงินงบประมาณ ระหว่างแผนความช่วยเหลือร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลาที่ 7 และระยะเวลาที่ 8

รายการ	แผน ฯ 7	แผน ฯ 8	+เพิ่มลด- /	
			จำนวน	%
วงเงินงบประมาณ	601,367,700	724,042,000	122,674,300	+20.40
ยอดรวม	601,367,700	724,042,000	122,674,300	+20.40

#### **14. เรื่อง แผนการลงทุน ฉบับที่ 9 ระยะเวลาที่ 2 สำหรับแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ปี 2547- 2550 (ฉบับปรับปรุง)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการลงทุน ฉบับที่ 9 ระยะเวลาที่ 2 สำหรับแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าปี 2547 - 2550 (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการการไฟฟ้า ชุดใหม่ (ฉบับเดือนมกราคม 2547) และใช้งบประมาณลงทุนรวม 38,494 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่

ปัจจุบัน กฟนอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ปีงบประมาณ2547-2550 โดยใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ฉบับเดือนสิงหาคม 2545 ซึ่งคาดว่าความต้องการพลังไฟฟ้าในเขตบริการของ กฟน จะเพิ่มขึ้นประมาณ .1,405 เมกะวัตต์ หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.87 ต่อปี

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ขยายตัวมากกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้ความต้องการไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ของ กฟน ในปี .2546 มีค่าสูงขึ้นมากกว่าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ฉบับเดือนสิงหาคม 2545 ดังนั้น คณะอนุกรรมการพยากรณ์ฯ จึงได้จัดทำค่าพยากรณ์ฯ ชุดใหม่ ฉบับเดือนมกราคม 2547 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ กฟน จำเป็นต้องทบทวนแผนการลงทุน ตามแผนฯ ปี . 25547-2550 ให้สอดคล้องกับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือนมกราคม



2547 และรักษาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแผนฯ - ปีงบประมาณ 2547-2550 เดิม ดังนี้

2.1 ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า คณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ได้จัดทำ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ฉบับเดือนมกราคม 2547 แยกเป็น 3 กรณี คือ กรณีเศรษฐกิจเติบโตเร็ว )Target Economic Growth:TEG) กรณีเศรษฐกิจเติบโตปานกลาง )Moderate Economic Growth:MEG) และกรณีเศรษฐกิจเติบโตช้า )Low Economic Growth:LEG) โดยในช่วงปี 2547-2550 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้า กรณี TEG MEG และ LEG เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 8.22 6.42 และ 3.99 (ค่าพยากรณ์ฯ เดิม เพิ่มขึ้นในอัตราการเฉลี่ยร้อยละ 4.87) โดยใช้ ค่าพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าฉบับเดือนมกราคม 2547 กรณีเศรษฐกิจเติบโตปานกลาง MEG เป็นกรณีฐาน )Base Case)

2.2 งบประมาณลงทุนของแผนฯ ปี 2547- 2550 (ฉบับปรับปรุงประกอบด้วย (ส่วนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ต่างประเทศ และส่วนที่เป็นเงินตราในประเทศสำหรับเป็นค่าภาษีนำเข้าอุปกรณ์ ต่างประเทศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในประเทศ ค่าแรงก่อสร้างติดตั้งและค่าดำเนินการ )Overhead Charge) โดยประมาณจากปีฯ 2546 (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) บวกสำรองเผื่อขาด (Contingency) ร้อยละ 5 แล้วปรับเป็นราคาตามปีที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายจริง )Current Price) โดยติดอัตราการเพิ่มของราคา )Escalation Factor) สำหรับเงินตราต่างประเทศ ในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี และเงินตราในประเทศ ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี มียอดรวมทั้งสิ้น 38,494 ล้านบาท เป็นเงินตราต่างประเทศ 13,914 ล้านบาท ร้อยละ)36) และเงินตราในประเทศ 24,580 ล้านบาท ร้อยละ)64) งบประมาณดังกล่าวรวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1,833 ล้านบาท

---

## 15. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการ Chiangrai Lanna Spa City

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 31 ล้านบาท โดยให้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ และมอบให้จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโครงการ Chiangrai Lanna Spa City พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายต่อไป

นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเสนอโครงการตามข้อเรียกร้องของประชาชน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย และนายกรัฐมนตรี้ได้เห็นชอบ ในหลักการให้ดำเนินการตามโครงการ Chiangrai Lanna Spa City ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการตามบัญชา โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 31 ล้านบาท พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โครงการ Chiangrai Lanna Spa City มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโป่งน้ำร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดในภาคเหนือที่มี ศักยภาพในด้านลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติให้เป็นสถานวารีบำบัดระดับโลก เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยเห็นชอบในหลักการการจัดสรรงบกลางปี 2548 จำนวน 101.43 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน เชียงรายรวม 3 โครงการ แต่ไม่รวมถึงโครงการ Chiangrai Lanna Spa City พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณไปพร้อมกันด้วย

---

## **16. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2549 - 2553**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2549 -2553 งบประมาณรวม 31,364.973 ล้านบาท โดยขอเพิ่มฐานเงินงบประมาณประจำปี 2549 เป็น 5,454.079 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในปี 2550-2553 อีกร้อยละ 7 จากปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการรายงาน ว่า ศาสนสถานเทคโนโลยีราชมงคลได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถาน ฯ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2549 - 2553 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตกำลังคนวิชาชีพระดับกลางและระดับสูงให้ตรงกับทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นขีดความสามารถใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร ท่องเที่ยวและแฟชั่น ซึ่งสรุปสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

### **1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานบริหารศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

## **2. การกิจที่ต้องดำเนินการ**

- 2.1 จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านบริหารศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
- 2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของประเทศ
- 2.3 ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

## **3. เป้าประสงค์ของสถาบัน ฯ**

- 3.1 สร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพเทคโนโลยีเชิงบูรณาการเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกพื้นที่ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
- 3.2 ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
- 3.3 บริการงานด้านวิชาชีพที่สามารถประกอบอาชีพและแข่งขันได้

## **4. การผลิตบัณฑิตราชมงคลในปี 2549 - 2553**

สถาบัน ฯ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพเทคโนโลยี บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านกระบวนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง มีการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สถานประกอบการมีส่วนร่วม นำ E-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน เน้นทักษะและเทคโนโลยีวิชาชีพ และมีศักยภาพเชิงบริหารจัดการยุคใหม่

## **5. บทบาทด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน**

สถาบัน ฯ มีการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิชาชีพ จึงสามารถเติมช่องว่างสำหรับกำลังแรงงานระดับกลางของประเทศและผู้สำเร็จการศึกษาเน้นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง สามารถเข้าสู่สถานประกอบการและทำงานตรงกับความต้องการได้

## 6. แนวทางการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย

6.1 การปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยปรับหลักสูตรให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เน้นทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา ให้ความรู้ด้าน ICT แก่นักศึกษาทุกคน จัดให้มีสหกิจศึกษาในทุกสาขาวิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมให้บริการ งานวิชาการแก่สังคมในทุกสาขาวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

### 6.2 การพัฒนาอาจารย์

ปี 2547 สถาบัน ฯ มีอัตราบุคลากรผู้สอนรวม 6,006 อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการครู 5,035 อัตรา พนักงานสถาบัน ฯ 300 อัตรา และครูจ้างสอน 671 คน โดยข้าราชการครูมีร้อยละสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาตรี เท่ากับ : เอก : โท : 45 : 52 : 3 และมีภาระงานอัตราส่วน อาจารย์ นักศึกษา เท่ากับ : 1 : 8 ซึ่งปัจจุบันสถาบัน ฯ กำลังเร่งพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นผู้ชำนาญการในสาขาวิชาหลัก และมีทักษะเชิงบูรณาการในสหวิทยาการ โดยกำหนดเป้าหมายดังนี้

- 1) พัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ในสัดส่วนปริญญาตรี เท่ากับ : เอก : โท : 10 : 75 : 15 ในปี 2553 โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโท 1,070 ทุน ปริญญาเอก 400 ทุน ทรวม 1,470 ทุน
- 2) บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 2 ครั้งปี/คน/
- 3) สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานวิจัยในเวที/การนำเสนอผลงานวิชาการ/ สากลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของบุคลากรรวมปี/สถานศึกษา/

6.3 การจัดหาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ จะพัฒนาในด้านการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

---

## **17. เรื่อง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อการทำเหมืองแร่ ท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อทำเหมืองแร่ไฟโร

ฟิลไลต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตามคำขอ ประทานบัตรที่ 47/2535 และที่ 49/2539

กระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน ว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอ ประทานบัตรทำเหมืองแร่ไฟโรฟิลไลต์ จำนวน 2 แปลง ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี ของลุ่มน้ำป่าสัก โดยคำขอที่ 47/2535 มี เนื้อที่ 87 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา เป็นพื้นที่ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติ ของชาติ และคำขอที่ 49/2539 มีเนื้อที่ 95 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร

คำขอประทานบัตรทั้ง 2 แปลงนี้เป็นพื้นที่ประทานบัตรเดิมของบริษัท ฯ ซึ่งประทานบัตร สิ้นอายุเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2536 และวันที่ 14 ตุลาคม 2539 ตามลำดับ โดยมี ผลผลิตแร่ 94,730 เมตริกตัน ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่คำขอเป็นภูเขา พื้นที่ทั่วไปมี สภาพเป็นป่าเบญจพรรณแล้งที่เสื่อมโทรมและป่าละเมาะปกคลุมด้วยไม้ขนาดเล็ก

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ประชุมเรื่องนี้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 แล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ รายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ไฟโรฟิลไลต์ทั้ง 2 แปลง ให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน โครงการเหมืองแร่แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาเห็นว่า พื้นที่คำขอประทานบัตรทั้ง 2 แปลง เป็นพื้นที่ ฯ เคยผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อน และการทำเหมืองแร่ที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน จึงเห็น ควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาผ่อนผันการใช้พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บี เพื่อ ทำเหมืองแร่ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

---

## **18. เรื่อง ขอนมัติกลับเข้าเป็นสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกล สำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก**

คณะรัฐมนตรีอนมัติตามข้อเสนอของกระทรวงต่างประเทศ ให้ประเทศไทยกลับเข้าเป็น สมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดำเนินการให้เกิดประโยชน์โดยเร็ว ที่สุดต่อไป

ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก หรือ APCAEM (Asian and Pacific Center for Agricultural Engineering and Machinery) มีขอบข่ายงานที่กว้างขึ้นรวมถึงการเสริมสร้างพลังสตรี ชนบทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของ APCAEM ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและข้อมูลด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปพืชผัก และผลไม้จากประเทศที่มีความก้าวหน้ากว่า เช่นประเทศจีน และเกาหลีใต้ รวมทั้งสามารถผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพ และได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยจะต้องเสียค่าสมาชิกปีละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ

---

## **19. เรื่อง รายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้านำเข้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ต.ค. 46-30 พ.ย. 47) และระหว่างไทยกับอินเดีย (1 ก.ย. 47-30 พ.ย. 47)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้านำเข้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ต.ค. 46-30 พ.ย. 47) และระหว่างไทยกับอินเดีย (1 ก.ย. 47-30 พ.ย. 47) ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

### **1. การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า**

#### **1.1 ระหว่างไทยจีน-**

กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า )FORM C/O และ FORM E) จำนวน 15,655 ฉบับ ปริมาณ 3,420,998 ตัน มูลค่า 15,799.66 ล้านบาท โดยสินค้าที่ขอหนังสือรับรอง ฯ การส่งออกมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังชนิดเป็นชิ้น รองลงมาคือ ลำไยสด ทุเรียนสด และลำไยแห้ง

#### **1.2 ระหว่างไทยอินเดีย-**

กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า )FORM FTA) ในรายการสินค้าที่มีการเร่งลดภาษีระหว่างกัน จำนวน 82 รายการ จำนวน 214 ฉบับ ปริมาณ 4,906 ตัน มูลค่า 489.73 ล้านบาท สินค้าที่ขอหนังสือรับรอง ฯ การส่งออกมากที่สุด ได้แก่ โพลีคาร์บอเนต รองลงมาคือ หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์สี อีพอกไซด์เรซิน อะลูมิเนียมเจือ และเครื่องปรับอากาศ

### **2. การส่งออก-นำเข้า ตามข้อมูลสถิติของกรมศุลกากร**

#### **2.1 ระหว่างไทยจีน-**

ไทยส่งสินค้าไปจีน พิกัด 01-08 ปริมาณ 2,983,068 ตัน มูลค่า 13,805.44 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 65 และ 44 ตามลำดับ สินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังชนิดเป็นชั้น รองลงมาคือ ลำไยสด ลำไยแห้ง กุ้งและปลาแช่แข็ง สำหรับการนำเข้า มีปริมาณ 304,716 ตัน มูลค่า 6,729.86 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 98 และ 70 ตามลำดับ สินค้านำเข้าที่มีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่ แอปเปิ้ลสด รองลงมาคือปลาแช่แข็ง แพร่ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับจีน จำนวน 7075.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

## 2.2 ระหว่างไทยอินเดีย-

ไทยส่งสินค้าไปอินเดีย ในรายการสินค้าที่มีการเร่งลดภาษีระหว่างกันจำนวน 82 รายการ ปริมาณ 4,293 ตัน มูลค่า 1,345.18 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1 และ 119 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน การนำเข้ามีปริมาณ 5,186 ตัน มูลค่า 277.97 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับอินเดีย จำนวน 1,067.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,400 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

---

## **20. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงข้อความในประกาศฯ ให้เหมาะสมก่อนประกาศใช้ต่อไป

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะใช้วิธี E-Auction จะใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่เริ่มกระบวนการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ร่างประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ คือ ส่วนราชการทุกแห่งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินรวมเกินกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่ใช้กับงานจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ และควบคุมงาน วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ สำหรับวงเงินต่ำกว่า 2,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะพิจารณา ดำเนินการ

ให้ผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้จัดการประมูล E-Auction และในกรณีที่หน่วยงานมีความพร้อมในการเป็นผู้จัดประมูล E-Auction ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ

ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ E-Auction เป็นผู้ดำเนินการ E-Auction

ให้คณะกรรมการ E-Auction ทำประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง และให้ประกาศเชิญชวนพร้อมกับการให้หรือขายเอกสาร E-Auction เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และจะต้องมีช่วงเวลาสำหรับการคำนวณราคาสำหรับผู้เสนองานไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จึงรับเอกสาร

ในกรณีที่มีผู้เสนองานมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ในการกำหนดวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น สำหรับกรณีที่มีผู้เสนองานมีคุณสมบัติ จำนวน 2 ราย ให้ดำเนินการในรูปแบบปิดราคา (Sealed Bid) หรือให้ผู้เสนองานยื่นซองข้อเสนอราคาเป็นเอกสารแบบการประกวดราคาปกติภายในวงเงินงบประมาณหรือราคาเริ่มต้นการประมูลหรือราคากลางแล้วแต่กรณี และสำหรับกรณีที่มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือเข้าร่วมประมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว โดยปกติให้ยกเลิกการประมูลแต่ถ้าคณะกรรมการมีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อโดยไม่ยกเลิกการประมูล ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอรายงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 เห็นชอบในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : E-GP) ของกระทรวงการคลังที่จะให้ส่วนราชการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป ดังนี้

1.1 วิธีตกลงราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Shopping) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ดำเนินการจัดซื้อสินค้า 5 รายการ คือ )1) เครื่องโทรสาร )2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก )3) เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ )4) โทรทัศน์ )5) เครื่องดีจิตอลโปรเจคเตอร์ โดยดำเนินการเลือกซื้อสินค้าและขอใบเสนอราคาผ่านทาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางและเมื่อคัดเลือกได้แล้วให้ออกใบสั่งซื้อและจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS โดยให้กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้ง แจ้งเวียนต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป

1.2 ระบบประมวลผลข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานภาครัฐ



1.3 ปรับปรุงวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยกำหนดเป็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบหลักการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2547 และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่างก่อนประกาศให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ

1.4 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ที่ได้ดำเนินการก่อน วันที่ 1 มกราคม 2548 คือ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการตามวิธีที่ทำอยู่จนแล้วเสร็จ

---

## **21. เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (โครงการขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ และโครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจร จังหวัดพัทลุง และโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสตูล จำนวน 3 โครงการ)**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขออนุมัติโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (โครงการขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ และโครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจร จังหวัดพัทลุง และโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสตูล จำนวน 3 โครงการ) ตามที่กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.2 (ฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน ดังนี้

เห็นชอบในหลักการโครงการขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จังหวัดพัทลุง ดังนี้

1.1 ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมเงินจาก ธนาไปซื้อแม่โคพันธุ์ดี .ส.ก. พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ .ส.ก. โดยให้ ธSPV และเมื่อโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัวดำเนินการแล้วก็ให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์นำโครงการฯ นี้ไปผนวกรวมต่อไปด้วย

1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครผสมเทียมให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ในการผสมเทียมให้กรมปศุสัตว์เป็นเงิน 17,566,400 บาทนั้น ให้ไปใช้จ่ายจากงบประมาณในส่วนของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว

เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจร จังหวัดพัทลุง และโครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสตูล ส่วนเงินที่จะสนับสนุน 132,800,000 บาท ให้สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุงเพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์การผลิตและการตลาดข้าว และเงินที่จะสนับสนุน 180,000,000 บาท และให้สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด จังหวัดสตูลเพื่อนำไปก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มนั้น ให้สนับสนุนในลักษณะเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย โดยมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาพร้อมกับกระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณว่าจะใช้เงินจากที่ใดมาสนับสนุนโครงการในลักษณะปลอดดอกเบี้ย พร้อมทั้งให้กำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นด้วย

เห็นควรมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรายงานว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี และข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 3 โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการร่วมกับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในสองจังหวัดดังกล่าวแล้ว เห็นควรมีการดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้

โครงการขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จังหวัดพัทลุง มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

### 1.1 แนวทางการดำเนินการ

- 1) ให้เกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนกับจังหวัดในเวลาที่กำหนด
- 2) เกษตรกรกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนำไปจัดซื้อแม่วัวพันธุ์ดี รายละเอียดไม่เกิน 5 ตัว วงเงินไม่เกินรายละเอียด 125,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี
- 3) ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ๕ ร้อยละ .ส.ก.50 ของอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดกับเกษตรกร อีกร้อยละ 50 เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบเอง ในเวลา 3 ปี

- 4) มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมอาสาสมัครผสมเทียม
- 5) กรมปศุสัตว์ จัดหาอุปกรณ์ในการผสมเทียมและนำเชื้อพันธุ์ดีให้กับอาสาสมัครผสมเทียมไว้ให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจรจังหวัดพัทลุง มีแนวทางดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้

### 2.1 แนวทางการดำเนินงาน

- 1) หน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ของทางราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้กับสหกรณ์นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ตามความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้อยู่แล้ว
- 2) สนับสนุนให้สหกรณ์และองค์กรของเกษตรกรมีอุปกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก ลดความชื้นข้าวเปลือก เก็บรักษาข้าวเปลือก มีโรงสี เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารที่มีคุณภาพจำหน่าย กระจายในพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรตามขีดความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละสถาบัน รวม 5 แห่ง

โครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสตูล มีแนวทางการดำเนินงานโดยการสนับสนุน โรงงานโดยการสนับสนุนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาด 15 ตัน ทะลายชั่วโมง ให้กับสหกรณ์การเกษตรควนกาหลง/ง จำกัด เพื่อนำไปให้บริการแก่เกษตรกรและสมาชิก

---

## **22. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างฟักัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างฟักัดอัตราศุลกากรกลุ่มสินค้า และอนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดฟักัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2548 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อมิให้โครงสร้างภาษีศุลกากรเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมและสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ร่วมกัน เห็นควรเสนอแนวทาง เพื่อให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเสนอการปรับปรุงโครงสร้างฟักัด อัตราศุลกากรของสินค้าจำนวน 19 ประเภทย่อย ดังนี้

น้ำผลไม้เข้มข้น จำนวน 6 ประเภทย่อย ได้แก่ น้ำผลไม้เข้มข้นจำพวกส้ม ประเภท) ย่อย 2009.11 2009.19 และ 2009.39) น้ำเกรปฟรุต ประเภทย่อย) 2009.29) น้ำองุ่น ประเภทย่อย) 2009.69) และน้ำแอปเปิ้ล ประเภทย่อย) 2009.79) เห็น ควรปรับลดอัตราอากรขาเข้าจากร้อยละ 30 ลงเหลือร้อยละ 10 เท่ากับอัตราอากร ตามโครงสร้างฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หินอ่อนหินแกรนิต จำนวน 8 ประเภทย่อย เห็นควรปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขา เข้า ดังนี้

- (1) หินก้อนดิบ จำนวน 5 ประเภทย่อย ได้แก่ ประเภทย่อย 2515.11 2515.20 2516.11 2516.21 และ 2516.90 ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากเหมืองโดยตรง เห็นควรปรับลดอัตราอากรขาเข้าจากร้อยละ 8.75 ลงเหลือ ร้อยละ 1
- (2) หินก้อนเหลี่ยมกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีขนาดด้านกว้าง ยาว และสูงไม่น้อยกว่า ด้านละ 50 เซนติเมตร จำนวน 3 ประเภทย่อย ได้แก่ ประเภทย่อย 2515.12 2516.12 และ 2516.22 เห็นควรปรับลดอัตราอากรขาเข้าจาก ร้อยละ 20 ลงเหลือร้อยละ 1 โดยเขียนแยกเป็นรายการเฉพาะ ทั้งนี้ เนื่องจากตามกระบวนการผลิตหินลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นวัตถุดิบขั้นต้น เช่นเดียวกับหินก้อนดิบที่สกัดได้จากเหมืองหินโดยตรง
- (3) สำหรับหินแผ่นกึ่งสำเร็จรูปชนิดที่มีผิวหน้าไมซ์ดมัน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทย่อย 2515.12 2516.12 และ 2516.22 เช่นกัน เห็นควรกำหนดอัตราอากรขาเข้าไว้ที่ร้อยละ 12.5 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปหินในประเทศได้มีส่วนต่างของอัตราอากรขาเข้าระหว่างวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในอัตราที่เหมาะสม

โพลีเอไมด์ ตามประเภทย่อย 3908.10 เห็นควรปรับลดอัตราอากรขาเข้าจากร้อยละ 20 ลงเหลือร้อยละ 5 เท่ากับอัตราอากรตามโครงสร้างการผลิตที่ กระทรวงการคลังกำหนด

ผ้าไหม จำนวน 3 ประเภทย่อย ได้แก่ ประเภทย่อย 5007.10 5007.20 และ 5007.90 เห็นควรกำหนดอัตราอากรขาเข้าไว้ที่ร้อยละ 17.5 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไหมไทยได้มีระยะเวลาในการปรับตัว และเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับผ้าไหมที่นำเข้าจากประเทศจีนและอินเดีย

แผนหลัก TMBP ตามประเภทย่อย 7209.18 เห็นควรกำหนดอัตราอากรขาเข้าไว้ที่  
อัตราร้อยละ 1 สำหรับการนำเข้าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าจำนวน 19 ประเภทย่อย  
ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในส่วนของภาระภาษีนำเข้า และช่วยเพิ่มขีด  
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตในประเทศให้สามารถแข่งขันได้  
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในส่วนของภาษีศุลกากรไป  
เป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 173 ล้านบาท

---

### **23. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรแก่ของที่ ส่งออกจากพื้นที่พัฒนาร่วม ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การร่วม และร่างกฎ กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติระหว่าง ราชอาณาจักรกับมาเลเซีย**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้น  
อากรศุลกากร ตามมาตรา 14 ตรีแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
และกฎกระทรวงการคลัง กำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติระหว่าง  
ราชอาณาจักรกับมาเลเซีย

---

### **24. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก ที่ผลิตในราชอาณาจักร**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชย  
ค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร สรุปได้ดังนี้

1. มาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรเป็นการส่งเสริม  
การส่งออก โดยการให้เงินชดเชยแก่ผู้ส่งออกในรูปแบบอัตราภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ตาม  
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร ตั้งแต่อัตรา 0 ถึงอัตราร้อยละ 3.86 ของมูลค่าส่งออกไม่รวม  
ค่าขนส่งและค่าประกันภัย ทั้งนี้ผู้ใช้สิทธิจะต้องไม่ใช่สิทธิขอคืนหรือยกเว้นอากรจาก  
มาตรการส่งเสริมการส่งออกอื่น แต่เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยค่าภาษี  
อากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ที่ผ่านมามีปัญหา ดังนี้

1.1 ปัญหาการกำหนดอัตราเงินชดเชย เนื่องจากการคำนวณอัตราเงินชดเชยใช้  
ข้อมูลโครงสร้างการผลิตจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-output  
Table) เป็นหลัก ซึ่งมีความล่าช้าของข้อมูล ปัจจุบันใช้ข้อมูล ปี 2541 จึงทำให้  
ค่าที่คำนวณได้อาจสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่เป็นไปตามภาระภาษีที่แฝงอยู่

1.2 ปัญหาข้อปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก ที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการห้ามอุดหนุนการส่งออก (Prohibited Subsidy) ในกรณีที่กำหนดอัตราเงินชดเชยเกินกว่าภาระภาษีอากรที่แฝงอยู่จริง ก็จะเข้าข่ายเป็นการให้การอุดหนุนการส่งออก และอาจทำให้ถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้ได้

1.3 ปัญหาในการคืนเงินชดเชย กรมศุลกากรมีภาระมากในการคืนเงินชดเชย เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารจำนวนมาก และการจ่ายเงินชดเชยที่พิจารณาเฉพาะหลักฐานการส่งออก จึงอาจเกิดการผิดพลาด หรือทุจริตได้ง่าย เช่น สินค้าส่งออกไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบขนสินค้า หรือไม่ได้ส่งออกสินค้าจริง เป็นต้น

2. คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรได้ดำเนินการทบทวนมาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างภาษีอากร มาตรการส่งเสริมการส่งออกที่มีอยู่หลายมาตรการและเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ ส่งผลต่อเสถียรภาพการคลังในระยะยาว คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรจึงเห็นควรให้ทยอยยกเลิกการให้เงินชดเชยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ยกเลิกสินค้าที่มีอัตราเงินชดเชยเป็น 0 และไม่มีผู้ขอรับเงินชดเชยใน 3 ปี ที่ผ่านมา โดยดำเนินการในปีแรก เพื่อลดรายการสินค้าที่ไม่จำเป็นออกจากประกาศกำหนดอัตราเงินชดเชยที่ใช้อยู่ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ส่งออก

ขั้นตอนที่ 2 ยกเลิกให้เงินชดเชยแก่ผู้ประกอบการที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์มาตรการอื่นได้ ดำเนินการในปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยให้ผู้ส่งออกหันไปใช้สิทธิประโยชน์มาตรการอื่นที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 3 ยกเลิกการให้เงินชดเชยทั้งหมดในปีที่ 4 โดยจะต้องมีมาตรการเพื่อรองรับผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในขั้นที่ 1 แล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังออกประกาศ ที่ อ3/2547 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เพื่อกำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ให้เงินชดเชยสำหรับสินค้าที่มีอัตราเงินชดเชยเป็น 0 และสินค้าที่ไม่มีผู้ขอรับเงินชดเชยใน 3 ปี ที่ผ่านมา จำนวน 1,569 ประเภทพิกัด

นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงระเบียบพิธีการในการส่งออกที่มีอยู่ให้เอื้อต่อผู้ส่งออกมากยิ่งขึ้น เช่น การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ EDI (Electronic Data Interchange) มาใช้ในการผ่านพิธีการนำเข้า ส่งออก การคืนเงินภาษีอากรแก่ผู้ส่งออกที่รวดเร็ว และศึกษาแนวทางการปรับปรุงการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ให้สามารถคืน

ให้แก่ผู้ส่งออกตามอัตราอากรที่กำหนด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ผู้ส่งออกสามารถใช้สิทธิได้โดยง่าย เป็นต้น

---

## **25. เรื่อง การเปิดสำนักงานในต่างประเทศ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามข้อเสนอขอกระทรวงการต่างประเทศ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ดังนี้

### **1. การจัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศ**

1.1 สถานกงสุล ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

1.2 สำนักงานกงสุล ณ นครเจิ้งตู สำนักงานส่วนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1.3 สำนักงานกงสุล ณ เมืองเซี่ยเหมิน สำนักงานส่วนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

1.4 สำนักงานส่วนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประจำกรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์

1.5 สำนักงานส่วนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประจำกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

2. กรอบโครงสร้างสำนักงานและกรอบอัตรากำลังในเบื้องต้น รวมทั้งการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม จำนวน 6 อัตรา โดยอนุมัติในหลักการให้ข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่วนแยกทั้ง 4 แห่ง มีสิทธิได้ค่าตอบแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์และการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับข้าราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำอยู่ในต่างประเทศ

**3. อนุมัติดำเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี** กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 90 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ดังกล่าว

สำนักงานกงสุล ณ นครเจิ้งตู มีเขตการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมมณฑลเสฉวน สำนักงานกงสุล ณ เมืองเซี่ยเหมิน มีเขตการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมมณฑลฝูเจี้ยน สำนักงานส่วนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประจำกรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ มีเขตการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมสาธารณรัฐมาดากัสการ์ สำนักงานส่วนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประจำกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ มีเขตการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุม สาธารณรัฐฟินแลนด์

ทั้งนี้ สำนักงานต่างประเทศ มีภารกิจหลักด้านการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งงานกงสุลและการคุ้มครองผลประโยชน์คนไทย/ธุรกิจไทยในต่างประเทศ และภารกิจตอบสนองยุทธศาสตร์เฉพาะ โดยการเปิดสำนักงานต่างประเทศเป็นการเพิ่มตัวแทนของไทยในพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ ตามแนวนโยบาย maximize coverage ของนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทย

---

## **26. เรื่อง การบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังเข้าร่วมการบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (8<sup>th</sup> Replenishment of the Asian Development Fund: ADF IX) โดยขอใช้งบประมาณจำนวน 119,656,340 บาท จาก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

กองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund: ADF) เป็นกองทุนภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ประเทศสมาชิกที่มีฐานะยากจนในรูปเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย แต่คิดค่าบริการเงินกู้ (Service Charge) ในอัตราร้อยละ 1-1.5 ต่อปี ระยะเวลาการชำระหนี้คืนประมาณ 15-40 ปี โดยแหล่งเงินกู้ของกองทุนฯ มาจากเงินบริจาคของประเทศสมาชิกทั้งที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา

การเพิ่มทุนในกองทุน ADF IX และการเพิ่มทุนในกองทุนพิเศษเพื่อความช่วยเหลือด้านวิชาการ (Technical Assistance Special Fund) จะเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว เนื่องจากหนึ่งในวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คือการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว และกัมพูชา ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาค ในฐานะประเทศผู้บริจาค

---

## **27. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา และพิธีสารเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย ที่เหลืออีก 7 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา และพิธีสารเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายที่ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคี ตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเร่งรัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาตรวจสอบในขอบเขตความรับผิดชอบของตนว่าจะต้องแก้ไขหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง โดยมีเป้าหมาย ที่จะให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายที่เหลืออีก 7 ฉบับ ภายในต้นปี 2548 หรือภายในอายุของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นท่าที



ของไทยต่อการให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับประชาคมโลก ในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

---

## **28. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอ โดยรับข้อสังเกตเรื่องข้อความในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อที่ 6 ซึ่งตรงกับมาตรา 7 ในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า บทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถนำมาปรับใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งออกและนำเข้าให้สอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่นำสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรเข้ามาก่อนได้รับอนุญาตได้ รวมทั้งไม่ได้กำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวซึ่งสาระสำคัญกำหนดแบบคำร้องขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบคำร้องขอแก้ไขหรือต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งสถานที่ยื่นคำร้องและเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบคำขอ และให้ยื่นคำร้องและเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้ประกาศหรือระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดหรือตามข้อตกลงที่ผู้ยื่นคำร้องทำไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งกำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาต การพิจารณาอนุญาต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตการออกและแก้ไข รวมทั้งการต่ออายุและการเพิกถอนใบอนุญาต การแจ้งผลการพิจารณาและการอุทธรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และรองรับนโยบายการกระจายอำนาจลงสู่ระดับล่าง และการมอบอำนาจไปยังส่วนภูมิภาค

---

## **29. เรื่อง อนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมายตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

จัดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนากฎหมายแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548 ช่วงบ่าย

ให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทำแผนการพัฒนา กฎหมายของแต่ละกระทรวง และหน่วยงาน โดยให้นำเสนอแผนดังกล่าวให้ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมายพิจารณา ก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 เว้นแต่กระทรวงหรือกรมที่ไม่มี กฎหมายในความ รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ทั้งนี้ แผนดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมี รายละเอียด ดังนี้

2.1 กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่จะต้องดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายในการพัฒนากฎหมายซึ่งมีหลัก 3 ประการ และแนวทาง 15 ประการ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงใน แต่ละ เรื่องให้ชัดเจน

2.2 หน่วยงานและบุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผน

2.3 ระยะเวลาแล้วเสร็จเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของแต่ละ เรื่อง ซึ่งต้องไม่เกินปี พ .ศ.2548

2.4 รายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด เมื่อได้รับแผน ดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาการ กฎหมายพิจารณาและจัดทำแผนการพัฒนา กฎหมายแห่งชาติเสนอ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2548 ต่อไป

ให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา กฎหมายของแต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติตาม แผนการพัฒนา กฎหมายของหน่วยงานและตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา กฎหมาย หรือคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้งโดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวง รอง ปลัดกระทรวงหรือที่ปรึกษา กฎหมายของกระทรวง เป็นประธานกรรมการ และ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานการพัฒนา กฎหมายกับคณะอนุกรรมการกำกับ การ พัฒนา กฎหมายของส่วนราชการซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานด้วย

ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา กฎหมายไว้ใน ข้อตกลงการรับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการประจำปี พ .ศ.2548 ของทุก กระทรวง และกรม เว้นแต่กระทรวงหรือกรมที่ไม่มีกฎหมายในความ รับผิดชอบที่- ต้องพัฒนา และให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา กฎหมายร่วมกันเป็นผู้ประเมินผล การปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

ให้ถือว่า การพัฒนากฎหมายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องให้ความสำคัญและให้ทุกหน่วยงานดังกล่าวให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา กฎหมาย และคณะกรรมการทุกคณะโดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการนโยบายฯ หรือคณะกรรมการประสงค์จะยืมตัวข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการในสังกัดหน่วยงานใดมาปฏิบัติราชการของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ ก็ให้หน่วยงานนั้น ๆ ให้ยืมตัวมาปฏิบัติราชการเต็มเวลาได้

---

### **30. เรื่อง ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด และการจัดสรรสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และจังหวัดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 รวมทั้งเห็นชอบกับหลักเกณฑ์วิธีการ และการจัดสรรสิ่งจูงใจ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ

#### **1. ที่มา**

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ .ศ.2546 ได้มีมติเห็นชอบใน หลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อ เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่ ก.เสนอ โดยในการกำหนด .ร.พ. แนวทางและสิ่งจูงใจภาครัฐต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบราชการและ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดคล้องกับ ความต้องการของระดับองค์กรและระดับบุคคล สิ่งจูงใจที่ให้ต้องมีความ หลากหลาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ และมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน

สำนักงาน กได้จัดทำแนวทางและวิธีการให้ส่วนราชการและจังหวัดต่าง ๆ .ร.พ. จัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการหรือคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและจัดสรรสิ่งจูงใจประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2547 โดยส่วนราชการที่มีการจัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการหรือคำ รับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2547 แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ส่วนราชการในกลุ่มภาคบังคับ จำนวน 68 ส่วนราชการ

ส่วนราชการในกลุ่มทำหาย จำนวน 23 ส่วนราชการ

## ส่วนราชการในกลุ่มนาร่อง

กระทรวงนาร่อง 10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย จำนวน 72 ส่วนราชการ

จังหวัด 75 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

### 2. การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้พิจารณาเรื่อง ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลจูงใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 แล้ว มีความเห็นดังนี้

#### 1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

เห็นชอบกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพิจารณาแล้ว เช่น การพิจารณาคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากรายงานการประเมินผลตนเองของส่วนราชการจังหวัดต่าง /จังหวัดร่วมกับผลการประเมิน ณ ส่วนราชการ/ ๆ การปรับลดคะแนนเนื่องจากการส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการล่าช้า การปรับลดคะแนนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือมีเอกสารหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ การพิจารณาคำขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ของส่วนราชการจังหวัด เป็นรายกรณี เป็นต้น/

เห็นชอบกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการเบื้องต้นของส่วนราชการและจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วน เนื่องจากจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เป็นต้น

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการนี้ยังไม่รวมผลการประเมินของสำนักงานเลขาธิการ เนื่องจากมีการวางระบบเป็นการเฉพาะและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากยังไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการด้วยตนเองมายังสำนักงาน ก.ร.พ.

#### 2. การจัดสรรสิ่งจูงใจ

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เห็นควรให้จัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่หน่วยงานและ ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น

ตัวเงิน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ได้เห็นชอบให้ กำหนดเงินเพิ่มพิเศษตามผลงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และระดับรองลงไปของ หน่วยงานกลุ่มทำทนายและกลุ่มนาร่อง ก.พ.ร. จึงเห็นควรกำหนดเงินรางวัลให้แก่ หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีการประเมินในระดับสูง และกำหนดเงินเพิ่มพิเศษตาม ผลงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและระดับรองลงไปของหน่วยงานในกลุ่มทำทนายและนาร่อง โดยใช้ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด และใช้หลักเกณฑ์และ วิธีการในการจัดสรรสิ่งจูงใจ ดังนี้

## 2.1 การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่หน่วยงาน

### 1) หลักเกณฑ์

จัดสรรเงินรางวัลให้กับส่วนราชการและจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัด นำไป จัดสรรต่อให้แก่ข้าราชการ ซึ่งมีผลการประเมินในระดับสูง

ส่วนราชการและจังหวัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่า 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด จะพิจารณาจากอัตราเงินเดือนจริง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในส่วนราชการและจังหวัด และผลการประเมิน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการและจังหวัด โดยส่วนราชการใน กลุ่มเดียวกันที่มีคะแนนผลการประเมินเท่ากัน และมีเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำรวมกันทั้งหมดเท่ากัน จะได้รับเงินรางวัลเท่ากัน

ส่วนราชการในกลุ่มทำทนาย และกลุ่มนาร่อง จะได้รับเงินรางวัลเป็น 2 เท่าของส่วน ราชการ ในกลุ่มภาคบังคับ เนื่องจากส่วนราชการในกลุ่มดังกล่าวต้องมีการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังมีจำนวนตัวชี้วัดที่ ต้องดำเนินการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีจำนวนมากกว่า

ใช้ข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำแต่ละส่วนราชการและจังหวัดจาก กรมบัญชีกลาง

### 2) วิธีการจัดสรรเงินรางวัล

การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด ใช้สูตรในการคำนวณ ดังนี้

$$W_i = B (R_i) (P_i)$$

N

$$B (R_i) (P_i)$$

$$i = 1$$

วงเงินรางวัลที่แต่ละส่วนราชการจะได้รับ = A\*(Wi)

โดยที่

I = ส่วนราชการ/จังหวัด 1, 2, ....., n

Ri คะแนนการประเมินผลของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัด (Rating)

Pi เงินเดือนของแต่ละส่วนราชการ (Payroll)

Wi ค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละส่วนราชการ (Weight)

A ยอดวงเงินรางวัลที่มีอยู่ทั้งหมด

B ค่าถ่วงน้ำหนักของวงเงินรางวัลที่จะได้รับ

- ถ่วงน้ำหนักคะแนนผลการประเมิน (Ri) ของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัดเพื่อคำนวณเงินรางวัล ดังนี้

Ri	B (Ri)	ค่าถ่วงน้ำหนักเงินรางวัลที่จะได้รับ
5	B (5)	3
4.5	B (4.5)	2.5
4	B (4)	2
3.5	B (3.5)	1.5
3	B (3)	1
2	B (2)	0
1	B (1)	0

คะแนนผลการประเมินค่าอื่น ๆ จะคิดเป็นค่าถ่วงน้ำหนักเงินรางวัลที่จะได้รับจำนวนเท่าใด คำนวณได้ โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์

3) การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายเป็น 2 งวด โดยงวดแรกจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เบื้องต้นของส่วนราชการและจังหวัด และจ่ายงวดที่ 2 สำหรับส่วนราชการหรือจังหวัดที่ยังไม่ทราบค่าคะแนนของตัวชี้วัด ทั้งหมด เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมเงินรางวัลที่จัดสรรให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดทั้งหมดจะอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 5,550 ล้านบาท

2.2 การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการและจังหวัด เมื่อแต่ละส่วนราชการและจังหวัดได้รับการจัดสรรเงินรางวัลไปแล้วจะต้องนำไปจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำต่อไป โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

## 1) หลักเกณฑ์

ยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นหลัก ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำดังกล่าวนี้จะต้องเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการที่ทำให้แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรประสบความสำเร็จ

ต้องทำการประเมินข้าราชการและลูกจ้างโดยให้คะแนนอยู่ในระดับ 1 - 5 เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด โดยคะแนน 1 หมายถึงระดับที่ต่ำที่สุด และคะแนน 5 หมายถึง ระดับที่สูงที่สุด

ข้าราชการที่สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคให้จังหวัดเป็นผู้ประเมินผ่านทางคณะกรรมการซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมินในเบื้องต้นมาก่อน

ข้าราชการสังกัดส่วนกลาง ให้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินแล้วส่งให้คณะกรรมการซึ่งมีอธิบดีเป็นประธานเป็นผู้ประเมินตัดสินในขั้นสุดท้าย

## 2) วิธีการจัดสรรสิ่งจูงใจ

ในการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการและจังหวัดให้ใช้สูตรการคำนวณเช่นเดียวกันกับการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคำนวณแบบ ถัวเฉลี่ยจำนวนเท่ากันทุกคน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล และสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้จัดทำคู่มือแนวทางการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำส่งให้แก่ส่วนราชการและจังหวัดต่อไป

### 2.3 การกำหนดเงินเพิ่มพิเศษตามผลงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและระดับรองลงไปของหน่วยงานในกลุ่มท่าทายและกลุ่มนาร่อง

ผู้บริหารระดับสูงและระดับรองลงไปของส่วนราชการและจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามผลงานจำนวนเท่าใดให้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดนั้น ๆ โดยจะกำหนดให้ได้รับเป็นร้อยละของวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ ส่วนในรายละเอียดจะเป็นเท่าใด ก.พ.ร. จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะใช้งบเงินทั้งหมดอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 295 ล้านบาท

### 2.4 การกำหนดสิ่งจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับการจัดสรรทุนใน "โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาการบริหารภาครัฐ" ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันดำเนินการระหว่างสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร.

---

### **31. เรื่อง การจัดสรรเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2548 เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การจัดสรรเงินงบกลาง ปีงบประมาณ 2548 เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแล้วมีมติดังนี้

อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ )23,400 ล้านบาท จำนวน (5,000 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้จังหวัด ดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัด โดย/กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกรอบวงเงินให้จังหวัดให้แบ่งการจัดสรรออกเป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ40 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรให้เท่ากันทุกจังหวัด ส่วนที่สอง ร้อยละ 40 ของวงเงินทั้งสิ้น จัดสรรให้ตามจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด ส่วนที่สาม ร้อยละ 20 จัดสรรผูกพันตามรายได้ต่อหัวของประชากรในแต่ละจังหวัด

มอบหมายให้คณะทำงาน ประกอบด้วยสำนักงานงบประมาณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน กสำนักงาน .ร.พ.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของจังหวัด เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้จังหวัดต่อไป

---

### **32. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานงบประมาณติดตามผล และประเมินผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การมหาชน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และองค์การอิสระที่อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหาร**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ดังนี้



มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณทำหน้าที่ติดตามประเมินผลความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหารทั้งหมดเพื่อให้ครอบคลุมความสำเร็จจากการใช้ งบประมาณของประเทศทุกแหล่งเงิน ทั้งนี้ เพื่อยืนยันขอบเขตของอำนาจหน้าที่การติดตามผลและประเมินผลของสำนักงานงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การติดตามประเมินผลของสำนักงานงบประมาณจะให้ความสำคัญกับผลสำเร็จจากการใช้จ่าย งบประมาณเป็นหลัก ซึ่งจะมีความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์ของการติดตามผลและประเมินผลของสำนักงานงบประมาณกับการประเมินผลตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ.2542

สำนักงานงบประมาณจะติดตามผลและประเมินผลครอบคลุมผลสำเร็จของการใช้จ่าย งบประมาณ ทั้งของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหารทั้งหมดที่มีได้เป็นส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย

3.1 องค์การมหาชน

3.2 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3.3 องค์การอิสระที่อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหาร

---

### **33. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2547**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2547 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลังเสนอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2547 ดังนี้

#### **การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมทั้งประเทศ**

- 1.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ /ประจำ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว (ลงทุน 177,330 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.78 ของวงเงินงบประมาณ )1,200,000 ล้านบาท ซึ่งจำแนกเป็นรายจ่ายประจำ (162,265 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.99 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ )901,791 ล้านบาทและรายจ่าย (ลงทุน)15,065 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.05 ของ งบประมาณรายจ่ายลงทุน )298,209 ล้านบาท(

1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อนและเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปรากฏว่าต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 1.33 (16.40 - 15.07) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน ปรากฏว่าสูงกว่าร้อยละ 0.40 (14.78 - 14.38)

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมดจำนวน 264 แห่ง ซึ่งมี วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน 298,209 ล้านบาท สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 20 แห่ง จะมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรวม 219,149 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.49 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2547 ปรากฏว่า หน่วยงานในกลุ่มนี้เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,336 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.54 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกลุ่ม )219,149 ล้านบาท(

---

### **34. เรื่อง ขอบความเห็นชอบข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศ** **ไทยเล่มที่ 2 (Thai Provisions Volume 2; TP2) ว่าด้วยการขนส่งทางถนน**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทยเล่มที่ 2 (Thai Provisions Volume 2; TP2) ว่าด้วยการขนส่งทางถนน ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 (ฝ่ายสังคม พลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ไป พิจารณาดำเนินการด้วย

คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ มีความเห็นว่า

ในการกำกับดูแลประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางของข้อกำหนด ฯ นี้ ควรมีหน่วยงานกลางมารับผิดชอบเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และโดยที่การควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มีคณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ วัตถุอันตรายประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุมแล้ว จึงน่าจะให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อกำหนด ฯ นี้ เป็นนโยบายหลักเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในการขนส่งวัตถุอันตราย ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว หากกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนจนแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานใดที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับแนวทางของ

ข้อกำหนด ฯ ก็ควรเร่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางของ  
ข้อกำหนด ฯ ด้วย

ควรกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า  
อันตรายแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร  
จัดการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายแต่ละประเภท

กระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการนำระบบความปลอดภัย  
ด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้าอันตรายมาใช้ให้เกิดผลในการปฏิบัติงาน ระยะเวลา  
ดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2546 โดยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก  
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการนี้ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และ  
มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตราย และการให้มีการบังคับใช้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหลัก 5 ประการ คือ

การจัดทำข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่มที่ 2 (Thai  
Provisions Volume 2; TP2) ว่าด้วยการขนส่งทางถนน และทางรถไฟ พร้อม  
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติและการบังคับใช้

การจัดทำข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่มที่ 3 (Thai  
Provisions Volume 3; TP3) ว่าด้วยการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ ทางทะเล  
และทางอากาศ พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติและการ  
บังคับใช้

การพัฒนากระบวนการดำเนินการฝึกอบรมการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการใน  
ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าอันตราย )Emergency  
Response System;ERS) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน )Emergency  
Response Information System; ERIS) ประกอบด้วยการดำเนินงาน 2 ส่วน  
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินระยะแรก )Thai First  
Response Information Database: Thai - FRID) และระบบฐานข้อมูลด้านการ  
ขนส่งสินค้าอันตราย )Thai Transport Information Database: Thai - TID)  
รวมทั้งระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูล

การวางแผนด้านการจัดเก็บ การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายและการบริหารความปลอดภัย  
สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย )Safe Storage, Handling and  
Safety Management System:SHM)

บัดนี้ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงแล้ว กระทรวงคมนาคม โดย  
กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของ

ประเทศไทย เล่มที่ 2 (TP2) ว่าด้วยการขนส่งทางถนนโดยยึดตามแนวทางของเอกสารหลักเกณฑ์ในความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ ทางถนนของ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ฉบับปรับปรุง โครงสร้างปี 2546 (Restructured European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Good by Road 2003: Restructured ADR 2003) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มนโยบายขนส่งสินค้าอันตรายผ่านแดนทางถนนในกลุ่ม ประเทศอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ได้มีการลงนามในพิธีสารฉบับที่ 9 (Protocol 9) ว่าด้วยเรื่อง การขนส่งสินค้าอันตรายภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Framework Agreement of the Facilitation of Goods in Transit) โดยตกลงที่จะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ADR เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หลักเกณฑ์และการบริหารจัดการ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการขนส่ง สินค้าอันตรายและสารเคมีอันตรายทางถนน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและ ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

ข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่มที่ 2 TP2 มีดังนี้

เพื่อวางระบบและยกระดับมาตรฐานในด้านการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง สินค้าอันตรายทางถนนให้สูงขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าอันตราย

เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าอันตรายให้มีมาตรฐานตามสากล

เพื่อให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าอันตรายตามข้อตกลงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ ASEAN ตามที่ได้ลงนามในพิธีสาร ฉบับที่ 9 (Protocol 9)

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดทำข้อกำหนดด้านการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนขึ้นใช้ จึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้

เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะมีการขนส่งสินค้าอันตรายเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

---

### **35. เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อศล.12) (ฉบับที่ 10) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ รวม 2 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อศล.12) (ฉบับที่ 10) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ รวม 2 ฉบับ และเห็นชอบในหลักการว่า การออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดอัตราอากรศุลกากรในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลดอัตราอากรดังกล่าวตามที่กระทรวงอื่นเสนอแล้ว ในคราวต่อไปให้กระทรวงการคลังออกประกาศโดยให้กรมศุลกากรส่งร่างประกาศให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม โดยมีต้องนำร่างประกาศเสนอคณะรัฐมนตรี

### **36. เรื่อง การปรับเงินเดือนและโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเงินเดือนและโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

ให้ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงาน ธที่ปรับปรุงใหม่ .ส.ก.

ให้ปรับเงินเดือนพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และปรับเงินเดือนพนักงานระดับ 11 ลงมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนใหม่

พนักงานที่ปรับเงินเดือนแล้วแต่ยังมีเงินเดือนต่ำกว่าอัตราขั้นต้นของระดับตามโครงสร้างใหม่ให้ปรับเข้าสู่ขั้นต้นของระดับ

ตามข้อ 1 - 3 ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547

กระทรวงการคลังเสนอว่า ได้จัดทำบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนเพื่อให้ ธ.ก.ส. มีบัญชีโครงสร้างอัตรา เงินเดือนที่เป็นเครื่องมือที่ดี มีแรงจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นทำงานเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่ม ศักยภาพองค์กรในระยะยาว โดยผ่านขั้นตอนการศึกษาวเคราะห์ที่คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม รวมทั้งเทียบเคียงกับองค์กรภายนอกและมีแผนรองรับเพื่อเพิ่มรายได้ทดแทนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และในการจัดทำบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ธนาคารได้ว่าจ้างบริษัท ดี.ดี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัดทำบัญชี โครงสร้างอัตรา

เงินเดือน และจัดซื้อข้อมูลผลการสำรวจเงินเดือนและค่าตอบแทนของธุรกิจธนาคารในประเทศ 7 แห่ง จากบริษัท ฮิววิท แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่าอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน ธ.ก.ส. โดยทุกตำแหน่ง (Total Average) มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรภายนอก

---

### **37. เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2548**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปได้ดังนี้

ของขวัญวันปีใหม่ที่ประชาชนโดยรวมในทุกภาคต้องการจากรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศในปี พ.ศ.2548 มากที่สุด อันดับแรก คือ การแก้ปัญหาความยากจน ร้อยละ 19.0 รองลงมาคือ การแก้ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 13.7 ให้รัฐบาลพยุง ประกันราคาผลผลิตการเกษตร ร้อยละ/10.3 แก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ร้อยละ/9.5 นอกจากนี้ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน จัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร ปรับปรุงสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาอาชญากรรม แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ชุมชนหมู่บ้าน ได้รับในรอบปีที่ผ่าน(ปี) มา2547) พบว่า ประชาชนโดยรวมระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนสาธารณูปโภคมากที่สุด ร้อยละ 24.4 รองลงมาเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ร้อยละ 21.6 ไม่มีงานทำร้อยละ 20.8 สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูง / ร้อยละ16.0 นอกนั้นเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ การขนส่งสินค้าคมนาคมไม่สะดวก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อ/การเกษตร โจรผู้ร้าย เป็นต้น

สำหรับความช่วยเหลือที่ชุมชนหมู่บ้านต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ เข้าไปดำเนินการ/ .ศ.ในปี พ2548 นี้ อันดับแรก พบว่า ประชาชนในทุกภาคต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องการหางานให้ทำ ส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 19.8 รองลงมา สร้าง/ปรับปรุงถนน ร้อยละ11.4 ให้จัดหาสาธารณูปโภค ร้อยละ 9.3 ปรับค่าแรงขึ้น/เงินเดือน ร้อยละ8.5 ให้พยุง ประกันราคาผลผลิตการเกษตร ร้อยละ/6.6 จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ร้อยละ 6.2 แก้ไขปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 5.5 นอกจากนี้ ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดหาที่ดินทำกิน จัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น

---

### **38. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่ง  
นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

#### **สาระสำคัญของร่างระเบียบฯ ดังกล่าวมีดังนี้**

กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

กำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาและอนุที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนเป็น  
รายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละหนึ่งพันบาท ส่วนอนุที่ปรึกษาให้  
ได้รับค่าตอบแทนครึ่งหนึ่งของที่ปรึกษา โดยกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นราย  
ครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละห้าร้อยบาท

กำหนดให้ที่ปรึกษาหรืออนุที่ปรึกษา ซึ่งมีได้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการหรือ  
ลูกจ้างของทาง ราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทน  
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของค่าตอบแทนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ

ประธานคณะที่ปรึกษาและประธานคณะอนุที่ปรึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก  
หนึ่งในสี่ของค่าตอบแทนที่ปรึกษาหรืออนุที่ปรึกษา

กำหนดให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการที่  
ปรึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับที่ปรึกษาหรืออนุที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี  
และถ้าที่ปรึกษาหรืออนุที่ปรึกษาผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้  
เบิกค่าตอบแทนได้เพียงตำแหน่งเดียว เลขานุการในคณะที่ปรึกษาหรือในคณะ  
อนุที่ปรึกษาให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกินหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการใน  
คณะที่ปรึกษาหรือคณะอนุที่ปรึกษาให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกินสองคน

กำหนดให้ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาหรืออนุที่ปรึกษาในคณะอนุที่ปรึกษาคณะหนึ่ง  
ให้ได้รับค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่งและให้เบิกจ่ายจากส่วนราชการผู้  
เป็นเจ้าของเรื่อง

กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจวินิจฉัย  
ปัญหาและ ตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

---

### **39. เรื่อง สถานการณ์และราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์และราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี สรุปได้ดังนี้

ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในประเทศ ประกอบด้วย แม่ปุ๋ยสำคัญ คือ )1) แม่ปุ๋ยในโตรเจน ลิตจาก ก๊าซธรรมชาติโดยตรง )2) แม่ปุ๋ยฟอสเฟต และ )3) แม่ปุ๋ยโปแตส สังเคราะห์จากแร่ธาตุต่าง ๆ

ความต้องการปุ๋ยเคมีที่ใช้ในประเทศ จำนวนประมาณ 4.11 ล้านตัน ปี ประกอบด้วย/ )1) ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปนำเข้า มีบริษัท เจียไต่ จำกัด เป็นผู้นำตลาด )2) แม่ปุ๋ยนำเข้าเพื่อนำมาผลิตในประเทศ โดยการบดอัดและปั้นเป็นเม็ดใหม่ มีบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด เป็นผู้นำตลาด รวมเป็นส่วนที่ต้องนำเข้า จำนวน 3.90 ล้านตัน ปี หรือร้อยละ/95 และ )3) อีกจำนวน 0.2 ล้านตัน ปี หรือร้อยละ/5 เป็นการผลิตโดยตรงในประเทศ โดยการนำเข้าสารตั้งต้นได้แก่ หินฟอสเฟต ก๊าซแอมโมเนีย กำมะถัน มาผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี ซึ่งมี บริษัทปุ๋ยเอ็น เอฟ ซี จำกัด หรือ บริษัท (มหาชน) ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด เดิม ซึ่งเป็นผู้ผลิตราย (มหาชน) เดียวในประเทศ

เนื่องจากแม่ปุ๋ยในโตรเจนผลิตจากก๊าซธรรมชาติมีราคาผันแปรตามราคาน้ำมันดิบ และก๊าซในตลาดโลก ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2547 และมีแนวโน้มลดลงในเดือนพฤศจิกายน 2547 จนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับ 33.12 USD /บาร์เรล สำหรับก๊าซปิโตรมินได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบโดยปัจจุบันราคา 421 USD/ตัน ในส่วนของราคาแม่ปุ๋ยในโตรเจนในตลาดโลกได้อ่อนตัวลงในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 2547 มาอยู่ที่ระดับ 249 USD/ตัน โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาปุ๋ยในตลาดโลก โดยราคาจำหน่ายปลั๊กปุ๋ยในโตรเจน UREA สูตร 46-0-0 ในเดือนพฤศจิกายน 2547 ราคา 590 บาท/ถุง (50 กก.) จนถึงปัจจุบัน

สำหรับมาตรการกำกับดูแลให้ปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ และเนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ระบบตลาดสามารถแข่งขันได้อย่างปกติ และกลไกราคาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงราคาจำหน่าย ณ โรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ก่อน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการดูแลสินค้าปุ๋ยเคมีให้มีราคาจำหน่ายที่เหมาะสมเป็นธรรม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ โดยมีการปรับราคาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 สำหรับปุ๋ยในโตรเจน UREA สูตร 46-0-0 ราคาจำหน่าย ณ โรงงาน 11,230 บาท/ตัน หรือ 562 บาท/ถุง (50 กก.) หลังจากนั้นผู้ประกอบการได้นำเข้าปุ๋ยเคมีอีกครั้ง เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีที่ได้ตกลงซื้อขายเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ณ ราคา 260.42 USD/ตัน จำนวน 40,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายได้ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2548 คาดว่าการลดลงของราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกจะ



มีผลต่อราคาขายในประเทศประมาณปลายเดือนมกราคม 2548 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะ  
ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะประสานผู้ผลิต ผู้นำเข้าให้ลดราคาลง  
สอดคล้องกับต้นทุนนำเข้าที่ลดลงต่อไป

---

#### **40. เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติผลการหารือร่วมกับสำนักงานงบประมาณและสำนักเลขาธิการ  
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการ  
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามที่สำนัก-เลขาธิการคณะ รัฐมนตรี เสนอ  
ดังนี้

1. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้เงินงบกลาง จำนวน 5 มติ คือ
  - 1.1 มติคณะรัฐมนตรี )23 ธันวาคม 2519) เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบกลาง
  - 1.2 มติคณะรัฐมนตรี )22 พฤศจิกายน 2520) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบ  
กลาง
  - 1.3 มติคณะรัฐมนตรี )1 มิถุนายน 2522) เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายจ่ายจากงบ  
กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
  - 1.4 มติคณะรัฐมนตรี )26 มิถุนายน 2533) เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายจ่ายเงินงบ  
กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
  - 1.5 มติคณะรัฐมนตรี )26 กันยายน 2538) เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  
จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ  
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
  - 2.1 ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ  
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการเท่านั้น  
โดยขอให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี สำหรับงาน โครงการหรือแผนงาน โดยเตรียมการล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ หรือ  
เสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขอตั้ง  
งบประมาณประจำปีได้ทันเวลา

2.2 ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ฯ สำหรับนำไปใช้ในงาน หรือโครงการ หรือแผนงานใด เนื่องจากไม่อาจเสนอขอจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแปรรูปจัดงบประมาณเพิ่มเติมมาดำเนินการได้ ก็ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไปได้ โดยกำหนดให้ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายงบกลาง ฯ ภายในวงเงิน 10 ล้านบาท สำหรับรายการใช้จ่ายที่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ให้สำนักงบประมาณพิจารณานำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยหากนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ หลักการก่อนก็ได้ โดยเฉพาะโครงการหรือแผนงานที่มีวงเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร เช่น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สำนักงานศาลยุติธรรม ฯลฯ ที่มีความจำเป็นต้องใช้งบกลาง ฯ ในวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท สำหรับงานหรือโครงการ แผนงานใด ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการก่อน โดยให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

---

#### **41. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราค่าโดยสารสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราค่าโดยสารสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังรายงานว่าได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราค่าโดยสารสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับลดอัตราอากรขาเข้าเหลือร้อยละ 0 - 5 แล้ว โดยปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งปัจจุบันมีอัตราอากรขาเข้าเฉลี่ยร้อยละ 20 -30 ในอัตราปีละเท่าๆ กัน และเข้าสู่อัตราอากรตามโครงสร้างพิกัดอัตราค่าโดยสาร ที่กระทรวงการคลังกำหนดในวันที่ 1 มกราคม 2550 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมสังกะสี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการปิโตรเคมีในประเทศได้มีระยะเวลาในการปรับตัวในลักษณะเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ ปี 2547

จำนวน 708 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 1,338 ล้านบาท ปี 2549 และ 2550 จำนวนปีละ 1,324 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผลสรุปดังนี้

ปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังนี้

- 1.1 ปรับลดอัตราอากรขาเข้าลงเพื่อให้เข้าสู่อัตราอากรตามโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรที่กระทรวงการคลังกำหนดทันทีจำนวน 29 รายการ ได้แก่ โพลีเอทิลีนที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า ปิโตรเลียมเรซิน เป็นต้น
- 1.2 ปรับลดอัตราอากรขาเข้าลงต่ำกว่าอัตราอากรตามโครงสร้างที่กระทรวงการคลังกำหนดจำนวน 2 รายการ ได้แก่ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ และโพลีเตตราเมทิลีนอีเทอร์ไกลคอล เนื่องจากเป็นสินค้าที่ยังไม่มีผลิตในประเทศ
- 1.3 ทயอยปรับลดอัตราอากรขาเข้าลงเพื่อให้เข้าสู่อัตราอากรตามโครงสร้างที่กระทรวงการคลังกำหนดในวันที่ 1 มกราคม 2548 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ อะมิโนเรซินอื่น ๆ
- 1.4 ทยอยปรับลดอัตราอากรขาเข้าลงเพื่อให้เข้าสู่อัตราอากรตามโครงสร้างที่กระทรวงการคลังกำหนดในวันที่ 1 มกราคม 2520 จำนวน 83 รายการ ได้แก่ เม็ดพลาสติก หลอดและท่อต่าง ๆ และแผ่นฟิล์มชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

สินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคโดยตรง ให้เก็บไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีจำนวน 9 ประเภททยอย ได้แก่ อ่างอาบน้ำ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้น

---

## 42. เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2547

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานเฉพาะด้าน ตามที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เสนอ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ สำนักงบประมาณ ได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ สบร. และหน่วยงานเฉพาะด้าน สรุปสาระสำคัญดังนี้

## 1. เหตุผลความจำเป็น

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร.) และหน่วยงานเฉพาะด้าน มีภารกิจในการบริหารจัดการ ลงทุนทางปัญญา และพัฒนานุเคราะห์ของประเทศ โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

การเป็นองค์กรในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐเฉพาะด้าน ให้เกิดผลปฏิบัติภายใต้ระยะเวลาอันจำกัด จะต้องอาศัยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญและความสามารถสูงเป็นพิเศษในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายหรือองค์กรที่มีสาขาระดับประเทศและระหว่างประเทศนั้น เป็นภารกิจพิเศษ ซึ่งมีทีมงานบริการสาธารณะทั่วไป และคณะผู้บริหารต้องมีรูปแบบ ระยะเวลา และกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากคณะกรรมการในรูปแบบปกติทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและความอยู่รอดขององค์กร ภายใต้คำรับรองผลการดำเนินงานกับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลอีกส่วนหนึ่งด้วย

เนื่องจาก พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 26 กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรียังไม่เคยกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะฯ ในอัตราข้าราชการพลเรือน ระดับ 10 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง

ดังนั้น จึงเห็นสมควรกำหนดกรอบอัตราประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ สปร. และหน่วยงานเฉพาะด้าน อันอาจประกอบด้วย เงินสมนาคุณ ค่ารับรอง การปฏิบัติงานเต็มเวลาและการปฏิบัติพิเศษนอกเวลา ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน โดยให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแล สปร. เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย โดยคำนึงปัจจัยและความจำเป็นต่างๆ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

## 2. หลักเกณฑ์การกำหนดประโยชน์ตอบแทนแก่กรรมการ

2.1 รัฐมนตรีผู้กำกับดูแล เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ ตามช่วงอัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยคำนึงถึง

- 1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต
- 2) ภารกิจหน้าที่และประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
- 3) ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กับขนาดและรายได้ขององค์กร

4) กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กร ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี

2.2 กำหนดกรอบอัตราประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ ในลักษณะเหมาจ่ายรายเดือนในอัตราเดือนละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท และประธานกรรมการได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นผู้กำหนด

2.3 ให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองผลการปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรีกับประธานกรรมการ เพื่อนำมาใช้ประกอบในการปรับปรุงประโยชน์ตอบแทน ซึ่งอาจเป็นมาตรการเชิงลบ หรือเป็น มาตรการจูงใจกับคณะผู้บริหารองค์การมหาชน

---

### 43. เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเลื่อนระยะเวลาดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้แล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 จากเดิมระหว่างปีการศึกษา 2546 - 2561 (ปีงบประมาณ 2546 - 2562) เป็นปีการศึกษา 2547 - 2562 (ปีงบประมาณ 2547 - 2563) และเพิ่มเงินงบประมาณจาก 525,600,000 บาท เป็น 528,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่าการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกจากนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อต่ำและสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป และเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการตามโครงการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2546 และสถานศึกษาเปิดสอนตามปีการศึกษา 2546 เกือบครบ 1 ภาคเรียน เป็นผลให้ไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทันในปีการศึกษา 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเลื่อนระยะเวลาดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

---

### 44. เรื่อง ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระกรณีตากใบ

คณะรัฐมนตรีรับทราบ ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระกรณีตากใบตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

การประชุมประท้วงของราษฎรบางส่วนที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบ เป็นการกระทำที่มีการวางแผนมาก่อนโดยคนกลุ่มหนึ่ง โดยยกเอาการเรียกร้องให้ปล่อยตัว ชรบ .6 คน เป็นข้อกล่าวอ้าง

ผู้ชุมนุมบางส่วนมีอาวุธ เห็นได้จากรอยลูกกระสุนปืนที่สถานีตำรวจ ต้นไม้ หรือที่พักในสวนสาธารณะ

มาตรการที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการสกัดกั้นหรือการเจรจา โดยเจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และบิดามารดาของ ชรบ .6 คน เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว

เจ้าหน้าที่มีเหตุอันสมควรเชื่อว่าหากปล่อยเหตุการณ์ยืดเยื้อออกไปจะทำให้เหตุการณ์ลุกลามจนมีอาจควบคุมสถานการณ์ได้ แต่การใช้กำลังทหารเกณฑ์และทหารพรานเข้าร่วมสลายการชุมนุมนั้น แม้จะมีความจำเป็นตามสถานการณ์ แต่ก็ยังเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามแบบแผนและวิธีปฏิบัติตามหลักสากล ซึ่งควรมีการตรวจพิสูจน์ต่อไป

ความบกพร่องในการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมเกิดจากการไม่สามารถจำแนกแกนนำออกจากผู้ชุมนุมได้เพราะมีจำนวนมากขึ้น จึงปรับแผนด้วยการนำตัวผู้ชุมนุมทั้งหมดไปควบคุมตัวแล้วค่อยคัดกรองออก ทำให้เกิดความ บกพร่องในการเตรียมการและเคลื่อนย้าย

การตัดสินใจขนย้าย ผู้ถูกควบคุมตัวจากจังหวัดนราธิวาสไปค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เป็นเรื่องถูกต้องแล้ว เพราะที่ค่ายดังกล่าวมีสถานที่ควบคุมตัวและโรงพยาบาล

การเคลื่อนย้ายผู้ถูกควบคุมตัวมีความสับสนและฉุกฉลิว เพราะมีรถน้อย ประมาณ 26 - 28 คัน ขณะที่ผู้ถูกควบคุมมี (1,300 คน และเจ้าหน้าที่ต้องพยายามบรรทุกให้หมด จึงอาจมีการนอนทับซ้อนกันจริง ผลการ (อาจทับซ้อนอวัยวะบางส่วน) ตรวจสอบศพพบว่า ผู้เสียชีวิตได้รับอากาศน้อย กล้ามเนื้อที่ใช้หายใจอ่อนแรงหลายราย ถูกกดทับที่หน้าอก หลายรายเสียชีวิตจากอาการขาดเลือด และอาจมีอาการไตวายเฉียบพลัน จึงเป็นความบกพร่องของ ผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแล ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย

เหตุเกิดเวลากลางคืน ฝนตกหนัก รถมีน้อย ผู้ถูกควบคุมมีมาก กลัวการถูกขังตัว กลัวอุบัติเหตุระหว่างทาง ถนนแคบ การขนย้ายมีระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

มีผู้สูญหาย 7 คน

ผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้แก่ พลตรี เฉลิมชัย วิรุฬห์เพชร ผบพล .  
.ร5 ผู้ได้รับ คำสั่งจากแม่ทัพภาคที่ 4 ให้คุมกำลังในการสลายการชุมนุมและ  
รับผิดชอบยุทธวิธี แต่ไม่ได้ควบคุมดูแลภารกิจโดยไม่มีเหตุผลและความ  
จำเป็น พลตรี สินชัย นุตสถิตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมน้ำ  
อาหารและพื้นที่รับรองผู้ถูกควบคุมที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร แต่มิได้มีคำสั่งหรือ  
ดำเนินการใดเพื่อบรรเทาความเสียหาย และพลโท พิศาล วัฒนวงษ์คีรี แม่ทัพ-  
ภาคที่4 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บกพร่องขาดความรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการเสียชีวิต  
บาดเจ็บ แต่ก็มีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรนำมาพิจารณาต่อไป

การตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งแม้  
คณะกรรมการอิสระจะเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล แต่กรรมการดังกล่าว  
มิใช่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงจำเป็นต้อง  
ดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ  
จัดทำคำชี้แจงตามแนวทางที่คณะกรรมการอิสระกำหนดเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อแจ้ง  
ต่อผู้สื่อข่าวและสถาน-เอกอัครราชทูตต่างประเทศ และ ให้โฆษกประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามแนวทางที่คณะกรรมการอิสระกำหนด เพื่อเปิดเผยผล  
การพิจารณาของคณะกรรมการอิสระให้ประชาชนทราบ

โดยที่คณะกรรมการอิสระมีความเห็นว่า มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บังคับบัญชาการ  
อย่างน้อยสามคนมีส่วนบกพร่องในหน้าที่ จึงมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมรับไป  
ดำเนินการสอบสวนทางวินัยทหารโดยใช้ข้อเท็จจริงตามสำนวนการตรวจสอบของ  
คณะกรรมการอิสระเป็นหลัก และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีอำนาจดำเนินการสืบสวน  
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบทาง  
กฎหมายมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นทหาร  
และอยู่ในอำนาจศาลทหารให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาทหารและ ธรรมนูญ  
ศาลทหารด้วย

นอกจากนี้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหาย  
ในกรณีดังกล่าว โดยใช้สำนวนการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระเป็นหลัก ความ  
ช่วยเหลือและเยียวยาให้ครอบคลุมถึงการช่วยเหลือญาติ ผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ  
ผู้เสียหาย ทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหาย เช่น โทรศัพท์มือถือ และอาจรวมถึงความ  
เสียหาย อื่น ๆ ตามความจำเป็น โดยถือว่าเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากการให้ความ  
ช่วยเหลือในสถานการณ์อื่น ๆ คณะกรรมการ ดังกล่าวประกอบด้วย

1) นายรุ่ง แก้วแดง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 2)  
นางศิริลักษณ์ ปันบำรุงกิจ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรอง  
ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทน กองอำนวยการ สสส.จชตง. ผู้ตรวจราชการ  
สำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ปลัดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนสำนัก





บ	จังหวัด	อำเภอ กิ่งฯ/ กึ่งฯ	ตำบล	เสียชีวิต (คน)	บาดเจ็บ (คน)	สูญ หาย (คน)	อพยพ (คน)	บ้าน เรือน	เรือ ประมง	มูลค่าความ เสียหาย (บาท)
1	ภูเก็ต	3	6	123	1,070	233			40	อยู่ระหว่างการ สำรวจ
2	ตรัง	4/1	8	5	70	-	3,000	230		อยู่ระหว่างการ สำรวจ
3	พังงา	5	8	537	4,849	990				อยู่ระหว่างการ สำรวจ
4	กระบี่	1	2	130	1,228	-	3,400			อยู่ระหว่างการ สำรวจ
5	ระนอง	2/1	3	117	164	143		40		50,000,000
6	สตูล	3	4	6	15	1	23,994	38	380	224,584,730
รวม 6 จังหวัด		<b>18/2</b>	<b>31</b>	<b>918</b>	<b>7,396</b>	<b>1,367</b>	<b>30,394</b>	<b>308</b>	<b>420</b>	<b>274,584,730</b>

### **3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ของ ส่วนราชการ มีดังนี้**

#### **3.1 กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

- (1) สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้แจ้งให้จังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นด้วย
- (2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดที่ประสบภัย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 710 คน เรือท้องแบน 20 ลำ รถยนต์กู้ภัย 63 คัน รถบรรทุก 33 คัน เฮลิคอปเตอร์ 22 ลำ จากกองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ และ สونغแห่งชาติ .ตร.
- (3) จังหวัดที่ประสบภัยได้ดำเนินการอพยพประชาชนไปอยู่ในจุดรองรับการอพยพ 30,394 คน

- (4) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 22,126 ชุด เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 3,742 ชุด น้ำดื่ม 10,000 ขวด
- (5) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา นำเครื่องจักรกล เรือท้องแบน เรือยาง รถยนต์กู้ภัย พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ มูลนิธิองค์กรการกุศลและจังหวัดพื้นที่ประสบภัย อาทิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภากาชาดไทย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) .ยามยาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครเอกชน อปพร ฯลฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และสิ่งของเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนแล้ว
- (6) ได้เปิดรับบริจาคเงินผ่านบัญชีชื่อ บัญชีสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมายเลข 11-116-20-014496-3 ประเภทเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขา มหาดไทย และรับบริจาคสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยติดต่อได้ที่ สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร .0-2241-7495-6
- (7) ขอให้ใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด งบ)50 ล้านบาท (หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่เพียงพอให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี .ศ.ฉุกเฉิน พ2546

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธรรม แสงประทุม) ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่จังหวัดภูเก็ต

### **3.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

- (1) วันที่เกิดเหตุการณ์ประมงได้ส่งเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือมहितล และ SEAFDEC ขนาดระวาง 1,200 ตันกรอส และเรือประมง ขนาดระวาง 90 ตันกรอส ซึ่งเรือมहितลได้นำแพทย์และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 19 นาย เดินทางไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกาะพีพี ดำเนินการอพยพผู้ประสบภัยขึ้นฝั่ง เมื่อเวลา 20.00 น. จำนวน 280 คน มีผู้บาดเจ็บ 80 คน และวันรุ่งขึ้นได้ออกไป

รับคนที่เกาะพีพีพร้อมอาหาร จำนวน 200 กล่อง และเรือตรวจการประมงทะเล 7 ลำ ช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยจำนวน 862 คน

- (2) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประสานงานที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลฯ จ. กระบี่ และสถานีวิทยุชายฝั่งจังหวัดตรัง ภูเก็ต และระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยและการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งจัดตั้งชุดช่วยเหลือทางทะเล จำนวน 6 ชุด ทำการช่วยเหลือในเขตจังหวัด จังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต อ่าว พังงา จกระบี่ เขตจังหวัดตรัง สตูล.
- (3) สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ส่งเครื่องบิน จำนวน 7 เครื่อง ได้แก่ Casa 2 เครื่อง (หาดใหญ่)1 กรุงเทพ 1 ) Caravan 2 เครื่อง เฮลิคอปเตอร์ (หาดใหญ่) 3 เครื่อง (กระบี่)2 , สตูล 1 ) เพื่อปฏิบัติการกักในการอพยพประชาชน ผู้ประสบภัยบนเกาะต่างๆ ขนเครื่องยุงชีพ และช่วยเหลือตามภารกิจที่จังหวัดร้อง ขอ
- (4) สำหรับการช่วยเหลือตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านประมง กรณีสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ และอื่นๆ อัตราการให้ความช่วยเหลือ ตารางเมตรละ 150 บาท รายละเอียดไม่เกิน 80 ตารางเมตร นั้น ได้มอบหมายให้กรม ประมงพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงจาก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเกษตรกรผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงทั้งสัตว์น้ำ กระชัง รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย

### **3.3 กระทรวงอุตสาหกรรม**

- (1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงาน ประสพภัยธรรมชาติ เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม รายปีและค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่โรงงานใน เขตพื้นที่ จังหวัดที่ได้รับความเสียหาย
- (2) กระทรวงอุตสาหกรรม มีคำสั่งที่ 349/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 แต่งตั้ง คณะทำงานช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เกิดคลื่นยักษ์ สร้าง ความเสียหายแก่ 6 จังหวัดภาคใต้ โดยให้เป็นศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือ และจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัย โทรศัพท์)02 2024007, 4105,06) โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานคณะทำงาน
- (3) สิ่งของบริจาคผ่านกองบิน 6 ผูกบิน 601 กองทัพอากาศ ดังนี้

วันที่ 27 ธันวาคม 2547

รายการ

จำนวน

มูลค่า ( บาท )

1. น้ำดื่ม	275,000 ขวด	1,374,000
2. อาหารแห้ง (มาม่า อาหาร) ( ครอบง ๗๗)	87,000 ห่อ	668,800

วันที่ 28 ธันวาคม 2547

รายการ	จำนวน	มูลค่า ( บาท )
1. น้ำดื่ม	480,000 ขวด	2,400,000
2. อาหารแห้ง (มาม่า นุดเดิ้ล)	126,000 ( ห่อ (	192,600
3. เครื่องครอบง	20,000 ครอบง	300,000

ในเบื้องต้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการข้าราชการ ไปจัดซื้อน้ำดื่มและอาหาร จากโรงงานอุตสาหกรรมในราคาต้นทุน

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 กองบินกองทัพอากาศ ดัดภารกิจในการนำแพทย์และพยาบาลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงยังไม่สามารถขนส่งของดังกล่าวได้

(4) ประสานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดหาของบริจาคว่าเพิ่มเติมให้กองทัพอากาศจัดส่งในวันต่อ ๆ ไป จนกว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งในขณะนี้ม่มีผู้แสดงความจำนงที่จะบริจาคสิ่งของอีกเป็นจำนวนมาก

(5) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เปิดบัญชี "กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่ออุทกภัย" สาขาย่อยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บัญชี (มหาชน) ผ่านธนาคารเอเซีย จำกัด ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี เพื่อรับบริจาคจากผู้ประกอบการและเงินบริจาคว่าดังกล่าวจะจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นในราคาโรงงานเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป

อนึ่ง ได้รับรายงานจากอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ปรากฏว่ามีโรงงานที่ได้รับ ความเสียหายที่จังหวัดพังงาเพียงจังหวัดเดียว จำนวน 7 โรงงาน มูลค่าความเสียหาย ประมาณ 21.62 ล้านบาท

### 3.4 กระทรวงศึกษาธิการ

(1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาคารสถานศึกษา ซึ่งทราบว่ามีทั้งที่เสียหายมากและเสียหายไม่มาก จำนวน 10 - 12 แห่ง โดยได้

มอบให้นักเรียนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง มาช่วยดำเนินการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารชั่วคราว โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และจะใช้เวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

- (2) ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนเปิดเรียนเป็นปกติ ยกเว้น โรงเรียนที่อยู่ชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับความเสียหาย และเกรงว่าจะเกิดอันตราย จำนวน 35 แห่ง ซึ่งมีการปิดเรียน คาดว่าจะสามารถเปิดเรียนได้ทุกโรงเรียน โดยเรียนร้อยภายหลังจากวันหยุดปีใหม่
- (3) ได้จัดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับความเดือดร้อน มาใช้อาคารสถานที่ของ โรงเรียนเป็นที่พักชั่วคราว และจัดให้นักศึกษา นักเรียน ให้การบริการอาหารและน้ำ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏก็ได้มาทำหน้าที่สามให้แก่นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศอีกด้วย
- (4) สำหรับจำนวนครู อาจารย์ และนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีจำนวนครูเสียชีวิต 4 คน นักเรียน 21 คน อาคารเรียนเสียหาย 15 หลัง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะได้สำรวจและรายงานเพิ่มเติมมาเพื่อทราบต่อไป

### **3.5 กระทรวงคมนาคม**

#### **(1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ**

- (1.1) จัดตั้ง เพื่อประสานงานกับหน "ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ" ่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย หมายเลขโทรศัพท์)0-2283-3144 โทรสาร 0-2280-6117)
- (1.2) จัดตั้ง โดยบริจาคเครื่องอุปโภค "ศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย" กระทรวง" บริโภค ได้ที่กระทรวงคมนาคมโดยตรง และบริจาคเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด "คมนาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์" สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี (มหาชน)00 6 0012 188
- (1.3) หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วย จัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต จากข้าราชการ พนักงาน และบุคคลภายนอก

#### **(2) การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน**

- (2.1) กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ระดมเรือขุด เรือยางและเรือเร็ว ทั้งของกรมฯ และของเอกชน ออกตระเวนค้นหาผู้รอดชีวิต และผู้เสียชีวิต

บริเวณเกาะต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่ประสบภัย แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค  
ทันทีแก่ผู้รอดชีวิตระหว่างลำเลียงเข้าฝั่ง

(2.2) กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด และองค์การขนส่งมวลชน  
กรุงเทพ

กรมการขนส่งทางบก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดรถโดยสารรับผู้โดยสารตกค้างจากสนามบิน  
ไปยังโรงแรมที่พัก สถานีรถไฟ และปลายทางที่ต้องการ ดังนี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดให้บริการเดินรถประจำทางในจังหวัดที่เกิดภัย  
พิบัติตามปกติ รวมทั้งจัดส่งรถไปเสริมในเส้นทางปกติด้วย  
จัดบริการรถโดยสารขนผู้โดยสารตกค้างจากจังหวัดภูเก็ต ไปยัง  
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 3 เที่ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันที่ 27  
ธันวาคม 2547 ระหว่างเวลา 19.00 - 21.00 น. และจัดรถเพื่อ  
ส่ง ผู้โดยสารจากสนามบินดอนเมืองไปยังจุดต่าง ๆ - บริการรับ  
ขนานเมือง เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดรถโดยสารประจำทาง บริการรับ ส่ง -  
ผู้โดยสารจากสนามบินดอนเมืองไปส่งตามจุดต่าง ๆ ในเขต  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

(2.3) กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์  
เครื่องจักรต่าง ๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยได้ทันที  
รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่จังหวัดต่าง ๆ และศูนย์ประสานงานของ แต่ละ  
หน่วยงานทันที เมื่อได้รับการร้องขอ ปัจจุบันเริ่มเข้า)clear พื้นที่ตามที  
จังหวัดขอความร่วมมือแล้วและจัดคณะทำงานออกสำรวจความเสียหาย (   
ของเส้นทางสายต่างๆ เพื่อเข้าทำการบูรณะทันที เมื่อสถานการณ์เข้าสู่  
ภาวะปกติ

(2.4) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถโดยสาร จำนวน 11 ตู้ รถนั่ง)  
ปรับอากาศ ชั้น2 จำนวน 8 ตู้ รถนอนปรับอากาศชั้น 2 จำนวน 3 ตู้ใน (   
วันที่28 ธันวาคม 2547 เพื่อรอรับผู้โดยสารตกค้างจากจังหวัดภูเก็ต  
กระบี่ พังงา ระนอง ที่ ขบสรับขนมา เพื่อเดินทางต่อเข้ากรุงเทพฯ โดย .  
ขบวนรถไฟจะออกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา08.30 นถึงกรุงเทพฯ .  
เวลา20.30 นในขบวน) ทั้งนี้ การรถไฟฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด .  
(รถไฟมีอาหาร เครื่องดื่มและแพทย์ดูแลตลอดการเดินทาง

(2.5) กรมการขนส่งทางอากาศ ประสานงานสายการบินเอกชนต่าง ๆ เพื่อจัดเที่ยวบินรองรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนี้

(2.5.1) จังหวัดภูเก็ต บริษัทบางกอกแอร์เวย์จัดเที่ยวบินพิเศษ 10 เที่ยวบิน )832 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ (26-27 ธันวาคม 2547 เพื่ออพยพผู้บาดเจ็บ จากภูเก็ตเข้ากรุงเทพฯ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ ทำการลำเลียงผู้ป่วย พร้อมรถพยาบาล จำนวน 25 คัน ไปประจำการ ณ สนามบินดอนเมือง เพื่อให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย และบริษัทโอเรียนท์ไทย จัดเครื่องบินโบอิ้ง 747 รับส่งผู้โดยสารเข้ากรุงเทพฯ

(2.5.2) จังหวัดกระบี่ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จัดเที่ยวบิน 2 เที่ยวบิน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 รับผู้โดยสารเข้ากรุงเทพฯ เวลา 19.30 น . และ เวลา 21.00 น พร้อมจัดแพทย์และพยาบาลดูแลผู้โดยสาร . ระหว่างเดินทาง

(2.6) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

(2.6.1) ประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือขนย้ายผู้โดยสาร และผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประสบภัย เพื่อเดินทางเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บที่กรุงเทพฯ รวมถึงผู้เสียชีวิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ได้เริ่มขนย้ายผู้โดยสารและผู้ป่วยจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยเที่ยวบินของบริษัท การบินไทยฯ ทุกเที่ยวบิน เพื่อนำส่งไปยัง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต โดยเริ่มตั้งแต่เที่ยวบินในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

(2.6.2) จัดเที่ยวบิน ไปกลับ ภาคใต้ ดังนี้ -

จังหวัดภูเก็ต เส้นทางกรุงเทพฯ ภูเก็ต จำนวน -9 เที่ยวบินต่อวัน เส้นทางภูเก็ต กรุงเทพฯ จำนวน -14 เที่ยวบินต่อวัน และจัดเที่ยวบินเสริมพิเศษจากภูเก็ต กรุงเทพฯ ดังนี้ วันที่-27 ธันวาคม 2547 เพิ่มเครื่องบินโบอิ้ง 777 (360 ที่นั่งออก ( จากภูเก็ต เวลา 20.30 น และโบอิ้ง .747 (400 ที่นั่งออก ( จากภูเก็ตเวลา 23.00 น และ ตั้งแต่วันที่ .28 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป เครื่องบิน ทั้งสองจะบินแบบ Charter Flight สลับกันจนกว่าเหตุการณ์จะปกติ

จังหวัดกระบี่ เส้นทางกรุงเทพฯ กระบี่ จำนวน -4 เที่ยวบินต่อวัน  
เส้นทางกระบี่ กรุงเทพฯ จำนวน -4 เที่ยวบินต่อวัน และจัด  
เที่ยวบินเสริมพิเศษจำนวน 2 เที่ยวบิน

(2.6.3) ให้ผู้โดยสารและผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้า  
กรุงเทพฯ หรือส่งผู้เสียชีวิตกลับกรุงเทพฯ ติดต่อสำนักงานการบิน  
ไทยที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต (076) 205-335 (076) 327-194  
และสำนักงานการบินไทยที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (076) 212-  
400 (076) 211-195 โดยบริษัท การบินไทย จำกัด ได้ (มหาชน)  
จัดตั้ง Help Desk Center ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่า  
อากาศยานกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-535-7070-3

(2.6.4) ให้บริการขนส่งหน่วยแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ไปยัง  
ภูเก็ต ด้วยเที่ยวบินที่ TG 201 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.00 น .  
ถึงภูเก็ตเวลา 08.20 น และเที่ยวบินที่ .TG 921 ออกจากกรุงเทพฯ  
เวลา 08.00 น ถึงภูเก็ตเวลา .09.20 นเพื่อระดมความช่วยเหลือ .  
ให้แก่ ผู้ประสบภัย

(2.6.5) จัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ประสานงาน )Family Assistance &  
Support Team หรือ FAST ) เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย  
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้โดยสารที่  
ตกค้าง ทั้งที่สนามบินภูเก็ต และสำนักงานการบินไทยที่อยู่ใน  
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(2.7) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

(2.7.1) ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่อาคารผู้โดยสาร  
และอาคาร อเนกประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ  
ผู้โดยสาร และได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน )PSC :  
Passenger Service Charge) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

(2.7.2) ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชื่อ  
ว่า " หรือ "ศูนย์บริการ ช่วยเหลือผู้โดยสารจากวิบัติภัยภาคใต้" BIA  
Center for Southern Crisis" โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ต่าง ๆ  
เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร บริษัท การบินไทย  
จำกัด หน่วยแพทย์ พยาบาล ฯลฯ ประจำอยู่ที่ศูนย์ฯ (มหาชน)  
ตลอด 24 ชม สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข .0-2535-7070-3 และ  
ประสานกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตต่าง ๆ จัดให้มี ผู้แทนมา  
ประจำที่สนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร  
สำคัญที่สูญหายแก่ผู้โดยสาร ต่างชาติ และหากมีผู้มีความ



จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไป บริษัท การบินไทย จำกัด และ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดที่พักให้อยู่ฟรี กรณี (มหาชน) บัณฑิตโดยสารสูญหาย จะดำเนินการออกบัตรโดยสารให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

### **3.6 กระทรวงพลังงาน**

ในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วน ดังนี้

- (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1) ส่งเสลิกอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 2) บริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 1 ล้านบาท 3) ระดมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไปบริจาคโลหิต 4) ส่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อกอบกู้และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5) ส่งแพทย์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องเวชภัณฑ์ จำนวน 2 คณะ ไปช่วยเหลือ ที่โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาและกระบี่ 6) ส่งน้ำดื่ม จำนวน 46,000 ขวด ไปช่วยเหลือที่จังหวัดภูเก็ต และ 7) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่
- (2) บริษัท ปตท(มหาชน) จำกัด . รับบริจาคเงินและสิ่งของจากพนักงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ บริจาคอาหารแห้ง จำนวน 400,000 ห่อ
- (3) บริษัท ปตท(มหาชน) จำกัด .สพ. จัดส่งเสลิกอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ เข้าร่วมในการช่วยเหลือและลำเลียงผู้ประสบภัย
- (4) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 30,000 ขวด ให้กับ 3 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่
- (5) บริษัทเอกชนอื่น บริษัท ยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด ได้ส่งเสลิกอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ ไปปฏิบัติงานร่วมกับกองเรือภาคที่ 3 ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว

### **3.7 กระทรวงพาณิชย์**

- (1) สั่งการให้สำนักงานประกันภัยจังหวัดต่าง ๆ ที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยประสานงานกับสาขาของบริษัทประกันภัยทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยอย่างใกล้ชิด หากเรื่องใดจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับกรมการประกันภัย หรือรายงานการใดก็ให้รีบเร่งดำเนินการ พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์รับแจ้งและช่วยเหลือผู้มีประกันภัย
- (2) ประสานกับสมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อขอความร่วมมือแจ้งบริษัทสมาชิกร่วมกันให้ความช่วยเหลือ และพิจารณาจ่ายเงินค่า

สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์และผู้เสียหายเป็นกรณีพิเศษ

(3) เพยแพร่ข่าวเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบถึงความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำประกันภัย ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

(3.1) การประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยเนื่องจากภัยธรรมชาติดังกล่าวและหากมีการซื้อเพิ่มอุบัติเหตุไว้ด้วยก็ได้รับความคุ้มครองจากทั้งสองส่วน

(3.2) การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร คุ้มครองการเสียชีวิต การทุพพลภาพถาวร ในวงเงิน 300,000 บาท

(3.3) การประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวร และค่ารักษาพยาบาล

(3.4) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต้องจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ในจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อคนและค่ารักษาพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ ในกรณีที่ นักท่องเที่ยวได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุเหตุการณ์เดินทางของตนเองไว้ จะได้รับค่าทดแทนด้วยอีกเช่นกัน ตามความคุ้มครอง ที่ได้ซื้อไว้ เช่น การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงความสูญเสียของทรัพย์สินส่วนตัวด้วย

(3.5) การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ผู้ประกอบการเดินเรือเป็นผู้จัดทำให้แก่ผู้โดยสาร โดยคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสาวยตา ทุพพลภาพถาวร ในวงเงิน 50,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000 บาท

(3.6) การประกันภัยรถ หากเป็นการประกันภัยประเภท 1 จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ความบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งความเสียหายต่อตัวรถจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ส่วนการประกันภัยประเภท 2 และประเภท 3 จะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ความบาดเจ็บ และค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประสบภัยทุกคนที่อยู่ในรถยนต์จะได้รับความคุ้มครองสำหรับความบาดเจ็บ เสียชีวิต และค่าอนามัยตามความ เหมาะสม จากการประกันภัยตาม พคุ้มครองผู้ประสบภัย .บ.ร. .ศ.จากรถ พ2535 เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีเสียชีวิต จำนวน 35,000

บาทต่อราย กรณีบาดเจ็บจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อราย

(3.7) การประกันภัยอัคคีภัย โดยทั่วไปจะให้ความคุ้มครองถึงไฟไหม้ ฟาผ่า และการระเบิดของแก๊สเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่หากผู้เอาประกันภัยซื้อ ความคุ้มครองเพิ่มเติมถึงภัยแผ่นดินไหว ก็จะได้รับคุ้มครองและชดเชย ค่าเสียหายจากภัยดังกล่าว สำหรับบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย หากซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยไว้โดยทั่วไปให้ความ คุ้มครองเฉพาะไฟไหม้ ฟาผ่า ระเบิดทุกชนิด ภัยทางอากาศ ภัยรถยนต์ พายุ และภัย เนื่องจากน้ำ แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ซื้อความคุ้มครอง เพิ่มเติมถึงภัยแผ่นดินไหวไว้ด้วยจึงจะได้รับคุ้มครองจากการ ประกันภัยดังกล่าว

(3.8) การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks: IAR) ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจาก ไฟไหม้ ฟาผ่า ระเบิด ลมพายุ น้ำท่วม และแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งทรัพย์สินที่ได้ทำ ประกันภัยดังกล่าวไว้จะได้รับคุ้มครอง

(4) ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสายด่วนประกันภัย โทร .1186 เพิ่มขึ้นเพื่อให้ ข้อมูล พร้อมทั้งคำแนะนำแก่ประชาชนที่สอบถามเกี่ยวกับการประกันภัยที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) สมาคมประกันชีวิตไทย ได้บริจาคสิ่งของอุปโภค และบริโภคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยผ่านกรมการประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

---

#### 46. เรื่อง รายงานประเมินผลการดำเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการดำเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

- 1) เห็นชอบให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยคงอยู่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา สินทรัพย์ต่อคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 92 แห่งพระราช กำนหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ .ศ.2544
- 2) ทราบผลการศึกษาการแปลงสินทรัพย์ต่อคุณภาพที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วให้ เป็นหลักทรัพย์ (securitization) ที่ บสทได้รายงานว่าได้พิจารณาข้อดีและ . ข้อเสียของแนวทางการทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้ว ปรากฏว่า การดำเนินการตามแนวทางการแปลงสินทรัพย์ต่อคุณภาพที่ปรับโครงสร้าง

หนี้แล้วให้เป็นหลักทรัพย์นั้น ขนาดของกอง สินทรัพย์ที่จะใช้ในการดำเนินการในแต่ละคราวจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) และมูลค่าหลักประกันควรมีสูงกว่าภาระหนี้ส่วนที่เหลือ รวมทั้งลักษณะของกองสินทรัพย์ควรอยู่ในประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเช่าซื้อ (hire purchase) จึงจะทำให้ตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน ขณะที่กองสินทรัพย์ของ บสทในปัจจุบันโดยรวมแล้ว หลักประกันคิด . เป็นเพียงประมาณร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระตามแผน และสิทธิเรียกร้องส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเช่าซื้อ (hire purchase) นอกจากนี้ ขนาดของสินทรัพย์ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วของ บสท . โดยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้รายใหญ่ และมีประวัติการผ่อนชำระเพียง 1-2 ปีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จึงอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดสำหรับ บสทอยู่ . ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ในปัจจุบัน บสท . ระหว่างดำเนินการจัดกลุ่มลูกหนี้เฉพาะภาคธุรกิจเพื่อจำหน่ายให้กับสถาบันการเงินผู้โอน สถาบันการเงินอื่นๆ หรือนักลงทุนรายใหญ่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อาจกระทำได้เมื่อมีการรวมสินทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเข้าด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพขึ้นมาเพื่อดูแลการประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเร่งรัดให้การแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเสร็จสิ้นโดยเร็ว

---

#### **47. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 4 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 2) มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 3) มาตรการเพิ่มความคล่องตัวการเบิกจ่ายเงินทศรองราชการ และ 4) มาตรการอื่น ๆ

อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า (.... .ศ.พ) .. ด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

2.1 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากร (.... .ศ.พ) .. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้เงินได้ของผู้

ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

2.2 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากร (.... .ศ.พ) .. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้เงินได้พึงประเมิน เท่าจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่ส่วนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติในลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

อนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ.2546 ตามมาตรการเพิ่มความคล่องตัวการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการ

มอบหมายให้กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตออกประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง กับ มาตรการที่เกี่ยวกับภาษี

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย

## 1. มาตรการด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

### 1.1 กรมสรรพากร

1.1.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ .ศ.2547 ที่ต้องยื่นรายการใน ปี พ .ศ.2548 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร กำหนด

1.1.2 ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

1.1.3 ถ้าทรัพย์สินอยู่ระหว่างการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา และทรัพย์สินนั้น ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ผลเสียหาย ดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้

1.1.4 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินบริจาคให้แก่ส่วนราชการเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

1.1.5 เร่งรัดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ

1.2 กรมสรรพสามิต ขยายระยะเวลาการยื่นแบบรายการภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใต้

1.3 กระทรวงมหาดไทย

1.3.1 กรณีโรงเรียนได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติประชาชนจะได้รับการยกเว้นภาษี โรงเรือนและ ที่ดิน ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

1.3.2 กรณีที่ดินที่ทำการเพาะปลูกได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ประชาชนจะได้รับการ ยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

1.3.3 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และกรณีจดทะเบียนการจำนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

2. มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงิน

2.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดสรรเงินกู้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดย ธปท. จะกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนที่เหมาะสมต่อไป

2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2.2.1 การช่วยเหลือเฉพาะหน้า

(1) กำหนดวงเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจังหวัดละ 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยการจัดตั้งยังชีพมอบให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย

(1) ธทุกสาขาทั่วประเทศจะรับเป็นศูนย์กลางรับบริจาคความช่วยเหลือ .ส.ก. แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

2.2.2 การช่วยเหลือด้านหนี้สิน

(1) กรณีหนี้สินเดิมที่มีกับ ธ ๓ วันที่ .ส.ก.27 ธันวาคม 2547

กรณีเกษตรกรลูกค้ำที่ประสบภัยอย่างแรงจนสูญเสียชีวิต และไม่มี  
ลูกทางชำระหนี้ให้แก่ ธ จะให้ความช่วยเหลือโดยจำหน่าย .ส.ก.  
จะรับภาระเอง .ส.ก.ลูกหนี้ดังกล่าวออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ โดย ธ

ธ จะขยายเวลาการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรเป็นเวลา .ส.ก.3 ปี

งดคิดดอกเบี้ยลูกค้ำที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวไม่เกิน 3 ปี โดยงดคิด  
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2547 ถึง 2549 โดยรัฐบาลชดเชย  
ดอกเบี้ย

### 2.2.3 การช่วยเหลือฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

ธ จะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้ลูกค้ำนำไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพ .ส.ก.  
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 5 หรือต่ำกว่าหากได้รับการสนับสนุน  
ต้นทุนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2.3 ธนาคารออมสิน ได้มีโครงการการให้สินเชื่อบำรุงขวัญ (กรณีพิบัติภัย) ในวงเงิน  
10,000 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ดังนี้

2.3.1 เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กรณีพิบัติภัยในจังหวัด ระนอง ภูเก็ต  
พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล และเป็นผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

2.3.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30  
มิถุนายน 2548

2.3.3 จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

2.3.4 ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี โดยรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้ และเงินต้น  
1 ปี นับตั้งแต่เดือนที่จ่ายเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี โดยมีบุคคลค้ำ  
ประกัน 1 คน

อนึ่ง ธนาคารออมสินได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้ำของ ธ.ออมสิน ใน 6 จังหวัด  
ภาคใต้ที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ลูกค้ำผู้ได้รับ  
ผลกระทบเป็นเวลา 1 ปี และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้ำธนาคารประชาชน จากร้อย  
ละ 1 ต่อเดือน เป็นร้อยละ 0.5 ต่อเดือน

2.4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ได้มีมาตรการให้  
ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์กรณีพิบัติภัยใน 6 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้

2.4.1 ลูกค้ายาเดิม ธพว พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลา .6-12 เดือน โดยพิจารณาจากความสามารถในการประกอบกิจการของลูกค้านแต่ละราย

2.4.2 ธพวได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้สำหรับฟื้นฟูกิจการของผู้ประสบกรณีวิบัติภัย . จำนวน1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน MLR - 1 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะพิจารณาผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีไป

2.4.3 เนื่องจากพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีวิบัติภัยเป็นลูกค้าที่ ประกอบธุรกิจ ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ธพวจะพิจารณาเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ . ให้สอดคล้องกับรายได้ ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล

2.5 **ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)** จะติดตามและ พิจารณาการผ่อนปรนเงื่อนไข สินเชื่อสำหรับลูกค้าของ ธสน. ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ต่อไป

2.6 **ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)** ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อลด ภาระหนี้ ปลุกสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเดิมของ ธอส. และลูกค้าใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายจากภัย ธรรมชาติ โดยให้วงเงินสินเชื่อใหม่ และกำหนดเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนสำหรับ สินเชื่อเดิมและสินเชื่อใหม่

2.7 **บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)**

2.7.1 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าประกัน 1 ปี สำหรับลูกค้าเก่าที่อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และถึงกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุ ประกัน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

2.7.2 บสยพร้อมให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่ลูกหนี้ได้รับการค้ำประกัน . ในการผ่อนปรนเรื่อง .สินเชื่อจาก บสยการชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย รวมทั้ง การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินการต่อไปได้

2.7.3 บสย ตั้งวงเงินค้ำประกันสินเชื่อพิเศษจำนวน .1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ และจะขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบ โดยจะคิดค่าธรรมเนียม ในอัตราพิเศษในปี แรกร้อยละ 0.5 ของวงเงินค้ำประกัน โดยกำหนดวงเงินค้ำประกันสูงสุดต่อรายไม่ เกิน 5 ล้านบาท

2.8 **ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย**

2.8.1 การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน



- (1) กรณีลูกค้าของธนาคาร รายย่อยพักชำระหนี้ 6 เดือน ถึง 1 ปี ลูกค้ารายใหญ่พักชำระหนี้ 3 ปี พร้อมทั้งให้สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจโดยคิดผลตอบแทนในอัตราผ่อนปรน
- (2) สำหรับที่ไม่ใช่เป็นลูกค้าของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อโดยคิดอัตราผลตอบแทนในอัตราผ่อนปรน สำหรับสินเชื่อที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

## 2.8.2 การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ

- (1) ร่วมมือกับส่วนราชการในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และบริจาคเงินเพื่อช่วยฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- (2) เป็นจุดบริการในการรับเงินบริจาค และรับเรื่องราวร้องทุกข์
- (3) เป็นจุดบริการให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความช่วยเหลือของทางราชการ และแจ้ง ความต้องการช่วยเหลือแก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

## 2.9 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- 2.9.1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้
- 2.9.2 บรรเทาภาระให้ลูกค้าด้วยการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- 2.9.3 พิจารณาให้เงินกู้เพิ่มแก่ลูกค้าที่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เสียหาย
- 2.9.4 เปิดบัญชีรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยที่ทุกสาขา ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยก็ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังในการสนับสนุน และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยเป็นอย่างดี

## 3. มาตรการเพิ่มความคล่องตัวการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ

ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้สั่งจ่ายเงินทดรองราชการไปยังพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบปัญหาเป็นเงิน 245 ล้านบาท ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2547

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ และให้วงเงินทดรองราชการของส่วนราชการมีเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน 6 จังหวัดภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ  
ทันท่วงที กระทรวงการคลังเห็นควรขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยเว้นการปฏิบัติตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี  
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ดังนี้

- (1) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถพิจารณาขยายวงเงินอุดหนุนราชการ  
ให้แก่ส่วนราชการตามระเบียบ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในกรณีที่เกิด  
เหตุภัยพิบัติอย่างรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน และ  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ และวงเงินอุดหนุน  
ราชการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
- (2) ให้ส่วนราชการส่วนกลางที่มีวงเงินอุดหนุนราชการสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา  
โอนเงินดังกล่าวให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
นำไปใช้จ่ายตามภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของส่วนราชการเจ้าของ  
เงินโดยไม่ต้องให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนก่อน
- (3) ให้กระทรวงการคลังนำหลักการตามข้อ )1) และข้อ )2) ไปปรับปรุงแก้ไข  
ระเบียบ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก

อนึ่ง เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เป็นไปด้วยความคล่องตัว ทันต่อ  
เหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ผู้ว่า  
ราชการจังหวัดสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาการให้ความช่วยเหลือที่นอกเหนือ  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ตามความจำเป็นเป็น  
กรณีพิเศษ โดยเวียนแจ้งให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปแล้ว

#### 4. มาตรการอื่นๆ

- 4.1 **จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้วายุกักษ์** โดยรับเงินบริจาค  
จากรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้บริจาค  
จะสามารถนำเงินบริจาคตกลงว่าหักเป็นค่าใช้จ่ายหย่อน-ค่าลด/ในการเสียภาษี  
เงินได้ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้รับเงินบริจาคสำหรับกองทุนนี้เบื้องต้นแล้ว  
เป็นเงินจำนวน 250 ล้านบาท
- 4.2 **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (.ตลท)** สภาธุรกิจตลาดทุนไทยโดย  
ตลทเป็นแกนกลางในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาเงินบริจาค .  
สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้ง นี้ เป็นวงเงินไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาท
- 4.3 มอบหมายให้สรรพากรภาคและสรรพากรพื้นที่จัดเตรียมบริการด้านอินเตอร์เน็ต  
ให้แก่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศและคนไทยที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### 4.4 มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดเตรียมเรือเร็ว เพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และอื่นๆ

---

## 48. เรื่อง แต่งตั้ง

### 1. ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นางกาญจณี เจนวนิชสถาพร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ 9 วช (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 10 วช (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

### 2. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้ง นายนพดล สวนประเสริฐ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยให้ได้รับเงินเดือน 97,570 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

### 3. ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตามนัยมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 รวมจำนวน 5 คน คือ พลตรี วิชิต สาทรานนท์ เป็นประธานกรรมการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่นายบุญชัย โสวรรณวนิชกุล นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม พลตรี ณรงค์ เชื้อฟุ้ง และนายครรชิต มาลัยวงศ์

### 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน จำนวน 1 ท่านคือ นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทนกรรมการ ที่ได้ลาออกไป

### 5. ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน (นิติกร ชข) (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้แต่งตั้ง นายพงษ์ภักดิ์ เรียงเครือ อัยการจังหวัด ประจํากรม สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2547 เป็นต้น ไป

## **6. ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้ง นายเผชิญ ไพโรจน์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ปี แรกในอัตราเดือนละ 300,000 บาท และเพิ่ม ค่าตอบแทนคงที่ประจำปี ค่าตอบแทนผัน แปร รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้ว

---

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี